



COUNTY OF  
**MARIN**  
Meeting Transcript



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

**REDISTRICTING WORKSHOP**  
**AUGUST 21, 2021 AT 10:00 A.M. PST - VIETNAMESE**

**DAN EILERMAN:** BUỔI SÁNG TỐT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. TÊN CỦA TÔI LÀ DAN EILERMAN, QUỐC GIA HỖ TRỢ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CỦA MARIN. CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI HỘI THẢO VỀ VIỆC GIẢM THIỂU CHO QUỐC GIA MARIN TÔI ĐANG HOPING ĐÂY LÀ THỰC SỰ GIÚP ĐỠ CHO MỌI NGƯỜI. TÔI ĐANG ĐI ĐỀ TẮT MẶT NẠ CỦA TÔI VÌ BẠN CÓ THỂ NGHE TÔI MỘT LẦN TỐT HƠN. CHO NHỮNG NGƯỜI TRONG PHÒNG CỦA CHÚNG TÔI PANEL LÀ HOÀN TOÀN BỊ BỎ QUA. CHÚNG TA CÓ THỂ TẮT MẶT NẠ CỦA CHÚNG TÔI KHI CHÚNG TÔI NÓI VÌ VẬY CÁC THÀNH VIÊN BỎ LỠ CÓ THỂ NGHE CHÚNG TÔI NÓI TỐT HƠN NHÉ. HỘI THẢO HÔM NAY LÀ CƠ HỘI CUNG CẤP CÔNG CHÚNG THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH VÀ HƯỚNG DẪN VÀ TIÊU CHÍ THẢO LUẬN LIÊN KẾT VỚI QUY TRÌNH ĐÓ VÀ QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN MỚI CỦA CHÚNG TÔI VÀ NHỮNG CÔNG CỤ NÀY DÀNH CHO CÔNG CỘNG SỬ DỤNG, HỌ CÓ SN TRỰC TUYẾN NGAY HÔM NAY NHƯ CHÚNG TÔI NÓI. VÀ CHÚNG TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐIỀU KHÁC HÔM NAY. TÔI MUỐN LƯU Ý, CHÚNG TÔI CÓ NHIỀU THÀNH VIÊN CỦA CÔNG CHÚNG TRONG ĐỐI TƯỢNG HÔM NAY, CŨNG NHƯ VẬY. ĐÂY LÀ CUỘC HỌP HYBRID ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI QUỐC GIA MARIN. VÌ VẬY, CHÚNG TÔI ĐANG TỪ XA, CŨNG NHƯ SỐNG TẠI HỘI ĐỒNG QUẬN MARIN GIÁM SÁT VÔ ĐỊCH. ĐÂY LÀ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BAN CHÍNH THỨC CỦA HỌP CÁC NHÀ GIÁM SÁT. CHÚNG TA CÓ MÀ HAI THÀNH VIÊN

08/21/2021



1 GIÁM SÁT TRONG ĐỐI TƯỢNG, NHƯ TÔI ĐÃ NGHE. GIÁM SÁT DENNIS  
2 RODONI TRONG QUẬN BỐN VÀ CŨNG NHÂN VIÊN GIÁM SÁT DAMON KẾT  
3 THỨC, QUẬN MỘT. CHÚNG TÔI CHÀO MỪNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐỐI  
4 TƯỢNG CŨNG NHƯ VẬY NHƯ NHỮNG ĐIỀU TRÊN ZOOM HÔM NAY. TÔI ĐANG  
5 GIỚI THIỆU CHRIS SKINNELL TỪ NIELSEN MERKSAMER AI SẼ CUNG CẤP  
6 NGUỒN LỰC VÀ HƯỚNG DẪN CHÚNG TÔI VỀ VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH KHUNG  
7 TRUYỆN CỔ TÍCH PHÁP LUẬT ĐIỀU KHOẢN TRẠNG THÁI TIẾN TRÌNH. SAU  
8 KHI TRÌNH BÀY CHRIS VÀ GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN NÀY BUỔI SÁNG  
9 TÔI CŨNG ĐẾN GIỚI THIỆU CÁC BỘ PHẬN KRISTEN CHO TÔI QUYỀN TRÊN  
10 PANEL LÀ CỦA CHÚNG TÔI DEMOGRAPHER ĐANG GIÚP ĐỠ CHÚNG TÔI VỚI  
11 TẤT CẢ QUÁ TRÌNH NÀY, CŨNG NHƯ MỘT VÀ ĐẾN NGAY LẬP TỨC QUYỀN  
12 CỦA TÔI LÀ HƯỚNG DẪN ANNA. SHE LÀ MỘT CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ DỰ ÁN  
13 CHO QUỐC GIA CỦA MARIN VÀ THỰC SỰ ĐÃ LÀM TẤT CẢ QUÁ TRÌNH CÔNG  
14 TÁC TỔ CHỨC HỌP THÔNG TIN HÔM NAY. VÌ THẾ, VỚI ĐIỀU ĐÓ, TÔI  
15 NGHĨ, ĐẦU TIÊN TÔI LÀ CHUYỂN ĐỔI ĐẾN CHRIS SPINEL ĐỂ GIỚI  
16 THIỆU SƠ LƯỢC HIMSELF SAU ĐÓ GIỚI THIỆU KRISTEN. CHRIS, CẢM ƠN  
17 ĐƯỢC GIỚI THIỆU CHÍNH MÌNH VÀ NÓI MỘT SỐ TỪ

18

19 **CHRISTOPHER SKINNELL:** CẢM ƠN ĐAN. CẢM ƠN VÌ ĐÃ GIÚP TÔI. MỘT  
20 RẤT ÍT VỀ CÔNG TY CHÚNG TÔI, NIELSEN MERKSAMER DỰA VÀO ĐÂY TẠI  
21 QUỐC GIA MARIN CÓ Ở ĐÂY TẠI SAN RAFAEL CHO CÁC QUYẾT ĐỊNH KHÁC  
22 THỰC HÀNH VỀ GIẢM THIỂU LÊN VÀ-XUỐNG NHÀ NƯỚC. NÓ LÀ NICE  
23 BEING SOMETHING CLOSE TO TRANG CHỦ Ở ĐÂY TẠI MARIN.

24



1     **DAN EILERMAN:** XIN CẢM ON, CHRIS. ĐÓ LÀ MỘT NIỀM VUI LÀM VIỆC  
2     VỚI BẠN CUỐI CÙNG THÁNG VÀ TÔI ĐANG HỎI KRISTEN PARKS NÓI MỘT  
3     SỐ TỪ GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN.

4

5     **KRISTEN PARKS:** BUỔI SÁNG TỐT. TÊN TÔI LÀ KRISTEN PARKS, TÔI  
6     LÀ MỘT CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TRÊN TOÀN QUỐC CÔNG TY CỔ PHẦN  
7     DEMOGRAPHICS, CHÚNG TÔI LÀ [ĐỘC QUYỀN] CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA  
8     LẬP BẢN ĐỒ. VÌ VẬY CHÍNH TÔI MỤC TIÊU HÔM NAY SẼ ĐƯỢC GIỚI  
9     THIỆU BẠN ĐẾN CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ MÀ CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ SN CHO  
10    CÔNG CỘNG. VÀ CHÚNG TÔI KHUYẾN KHÍCH CỦA BẠN SỰ THAM GIA. VẬY,  
11    TÔI ĐANG XEM HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÔNG CỤ HÔM NAY. CẢM ON.

12

13    **DAN EILERMAN:** CUỐI CÙNG THÀNH VIÊN PANEL CỦA CHÚNG TÔI, TÔI  
14    MUỐN GIỚI THIỆU CÁC HƯỚNG DẪN ANNA, CỦA CHÚNG TÔI QUẢN LÝ DỰ  
15    ÁN CHIẾN LƯỢC. ANA BẤT CỨ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN NÓI VỀ CHÍNH BẠN?

16

17    **ANA GUILLES:** RẤT HÂN HẠNH MỌI NGƯỜI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH PHỤ THUỘC  
18    CỦA HỌ THỨ 7 BUỔI SÁNG VỚI CHÚNG TÔI.

19

20    **DAN EILERMAN:** XIN CẢM ON CÁC BẠN NHIỀU, ANNA VÀ PANEL. HOÀN  
21    HẢO ĐÂY LÀ MỘT QUÁ TRÌNH VUI VẺ CHO MỌI THỨ HÔM NAY. CHÚNG TÔI  
22    ĐANG TÌM HIỂU ĐÂY NHƯ AN QUY TRÌNH THÔNG TIN. CHÚNG TÔI MUỐN  
23    ĐẾN HÃY LÀ MỘT THÔNG TIN CHUYÊN ĐỒI QUY TRÌNH NƠI CÁC THÀNH  
24    VIÊN CỦA CÔNG CHÚNG CÓ THỂ HỎI ĐÁP CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HỌ  
25    WOULDN KHÔNG CẢM THẤY HỎI ĐÁP TRONG MỘT BAN GIÁM SÁT CHÍNH

08/21/2021



1 THỨC CUỘC HỌP. HỌP NÀY HÔM NAY LÀ ĐANG THỰC SỰ ĐƯỢC MANG LẠI  
2 VÀO BA BỘ PHẬN. ĐẦU TIÊN, CHÚNG TÔI LÀ ĐI BẮT ĐẦU VỚI CHRIS  
3 SPINEL AI ĐANG TRÌNH BÀY TRÊN CƠ SỞ CỦA VIỆC GIẢM THIỂU QUY  
4 TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN VÀ KẾT CẤU. ĐỐI VỚI QUY TRÌNH GIẢM THIỂU  
5 TOÀN BỘ VÀ CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG. VÀ SAU ĐÓ TRÌNH BÀY, ĐANG ĐẾN  
6 HÃY DÀNH THỜI GIAN CHO MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI TỪ CÁC  
7 THÀNH VIÊN CỦA CÔNG CỘNG, CẢ HAI LÀ AI CHẠY TỪ XA TRÊN ZOOM VÀ  
8 CŨNG CÓ TRONG ĐỐI TƯỢNG HÔM NAY. VÀ SAU ĐÓ, CHÚNG TÔI SẼ ĐẾN  
9 VÙNG KRISTEN LÀ AI ĐI ĐẾN KẾT THÚC MỘT CUỘC SỐNG CẤU TẠO MỘT  
10 SỐ CỦA CHÚNG TÔI CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ CÔNG CỘNG. HỌ SN SN CHO  
11 CÔNG KHAI ĐỀ VẼ RIÊNG HỌ CỘNG ĐỒNG LÃI SUẤT, NHƯ HỌ NHÌN THẤY  
12 CHÚNG. ĐÓ SẼ LÀ AN PHẦN QUAN TRỌNG CỦA CÔNG CHÚNG THÔNG TIN  
13 CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC, THÔNG TIN ĐÓ THÔNG TIN TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH.  
14 VÀ VẬY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ CƠ HỘI KẾT LUẬN CỦA NGÀY HÔM NAY PHẦN  
15 HÌNH THỨC CỦA TRÌNH BÀY ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CỦA CÔNG CHÚNG CÓ  
16 TRONG VÔ ĐỊCH NGAY HÔM NAY THẬT SỰ CÓ MỘT SỐ KINH NGHIỆM BẮT  
17 TAY VỚI CÁC CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ TRỰC TUYẾN. DÀNH CHO NHỮNG AI  
18 TRÊN TRANG WEB NGAY HÔM NAY CHÚNG TÔI CÓ MỘT SỐ TRẠM LAPTOP  
19 THIẾT LẬP VÀ CÁC BỘ PHẬN KRISTEN SẼ LOẠI ĐI BỘ QUA CÁCH SỬ  
20 DỤNG CÁC CÔNG CỤ VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐƯỢC LẮP RÁP ĐỂ ĐƯỢC A PHẦN  
21 VUI CỦA NGÀY HÔM NAY. CHÚNG TÔI CẢM ƠN THÀNH VIÊN TRONG ĐỐI  
22 TƯỢNG LÀ AI MẶC MẶT NẠ CỦA HỌ PHỐI HỢP VỚI CÔNG CÁC ĐƠN ĐẶT  
23 HÀNG CỦA VIÊN CHỨC Y TẾ VÀ, LẠI, CÁC THÀNH VIÊN CỦA PANEL, KHI  
24 CHÚNG TÔI NÓI, CHỈ VÌ VẬY CHÚNG TÔI CÓ THỂ CÓ THỂ TIẾP CẬN NHƯ  
25 CÓ THỂ, CHÚNG TÔI ĐANG TẮT MẶT NẠ CỦA CHÚNG TÔI KHI CHÚNG TÔI



1 NÓI. BẢN GHI CỦA HỘI THẢO NÀY, TRỞ LÊN KẾT LUẬN SẼ ĐƯỢC THỰC  
2 HIỆN CÓ SN VÀ SẼ ĐƯỢC ĐĂNG CÔNG BỐ TRÊN VIỆC ĐỔI MỚI CỦA CHÚNG  
3 TÔI XUỐNG. CÔNG TÁC CỦA CHÚNG TÔI CÔNG BỐ KHÔNG GIAN WEB. ĐỐI  
4 VỚI CÁC ĐÓ NÓI TRONG QUA ZOOM, HỘI THẢO LÀ ĐƯỢC DỊCH ĐƠN GIẢN  
5 HÔM NAY CẢ HAI TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG VIỆT. VÌ VẬY NẾU BẠN MUỐN  
6 SỬ DỤNG DỊCH VỤ, TẤT CẢ CÁC BẠN CẦN LÀM LÀ CHỌN NÚT NGÔN NGỮ Ở  
7 DƯỚI MÀN HÌNH CỦA BẠN, NẾU BẠN TRỰC TUYẾN NGAY HÔM NAY VÀ CHỌN  
8 ƯU ĐÃI CỦA BẠN NGÔN NGỮ. VÌ VẬY, VỚI ĐIỀU ĐÓ, ĐÚNG LÀ MỘT QUY  
9 TRÌNH GIỚI THIỆU RẤT SƠ LƯỢC NHƯ CÁCH CHÚNG TÔI DỰ KIẾN PHẦN  
10 TIẾP THEO GIỜ ĐỂ ĐI. TÔI MUỐN CHUYỂN ĐỔI NÓ CHO CHRIS SPINEL  
11 AI SẼ GIỚI THIỆU MỘT SỐ BỐI CẢNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ  
12 TIỀN TRÌNH. CHRIS CẢM NHẬN MIỄN PHÍ HÃY THẤY ĐI. CẢM ON.

13

14 **CHRISTOPHER SKINNELL:** CẢM ON, ĐAN. TÔI CÓ POWERPOINT Ở ĐÂY  
15 TÔI ĐANG ĐI BỘ QUA VÀ TRỌNG TÂM CHÍNH CỦA NÓ ĐANG ĐI HÃY LÀ  
16 CÁC QUY TẮC ĐIỀU CHỈNH BẢN VẼ THỰC TẾ CỦA BẢN ĐỒ VÀ CÁC TIÊU  
17 CHÍ CẦN CÓ ĐƯA VÀO XEM XÉT. NHƯNG TÔI SUY NGHĨ TÔI SẼ BẮT ĐẦU  
18 RẤT RỒI SƠ LƯỢC, ĐẦU TIÊN, CÓ ÍT BIT VỀ QUÁ TRÌNH MÀ CHÚNG TÔI  
19 ĐANG ĐI LÀ ĐI QUA. VẬY, BẠN ĐÃ Ở ĐÂY, TRÊN ĐẦU TIÊN TRƯỢT,  
20 NGÀY CHÍNH MÀ CHÚNG TÔI ĐANG XEM NHƯ MỘT PHẦN CỦA NÀY TIỀN  
21 TRÌNH. THE, SORT OF, THE NHẤT NGÀY QUAN TRỌNG, TỐI ƯU LÀ NGÀY  
22 15 THÁNG 12. ĐÓ LÀ - KHÔNG ỒN. NGÀY 15 THÁNG 12. CÁI NÀO LÀ  
23 CHẾT TRONG MÃ BẦU CỬ ĐỐI VỚI QUỐC GIA BỔ SUNG BẢN ĐỒ CUỐI CÙNG  
24 ĐỂ SỬ DỤNG BẮT ĐẦU TIẾP THEO BẦU CỬ THÁNG 6. VẬY MỌI THỨ ELSE  
25 IS, SORT OF, LÀM VIỆC PHẦN THƯỜNG TỪ ĐÓ. CAI KHÁC KEY, SORT

08/21/2021



1 OF, ĐIỀM BẮT ĐẦU. MILESTONE CHÍNH TRONG TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY  
2 SỰ LIÊN QUAN CỦA DỮ LIỆU CENSUS. MỘT SỐ SAU CÓ THỂ ĐÃ NGHE ĐÓ  
3 CENSUS BUREAU LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU BAN ĐẦU VÀO NGÀY 12 THÁNG  
4 8 NĂM A CUỘC ĐỜI CUỐI TUẦN. ĐÓ LÀ VỀ BỐN VÀ MỘT THÁNG NỬA SAU  
5 ĐÓ HỌ ĐÃ BỔ SUNG ĐẾN, DƯỚI TÌNH TRẠNG, NHƯNG THÍCH MỌI THỨ ĐÓ,  
6 HỌ ĐỀU Ở ĐÂU ẢNH HƯỞNG BỞI DANH MỤC. VÌ THẾ DỮ LIỆU BAN ĐẦU ĐÃ  
7 CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, CHÚNG TÔI NÓI MỘT LẦN RẤT ÍT BIT GIỚI THIỆU  
8 CHÚNG. NHƯNG KHÔNG CÓ KẾT THÚC CÂU CHUYỆN. TẠI VÌ THEO LUẬT  
9 CALIFORNIA, QUỐC GIA BẮT BUỘC SỬ DỤNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU.  
10 THE CALIFORNIA STATEWIDE CƠ SỞ DỮ LIỆU TẠI UC BERKELEY ĐANG Ở  
11 QUÁ TRÌNH KỂ CHUYỆN DỮ LIỆU CENSUS VÀ LÀM ĐIỀU CHỈNH KHI PHÁT  
12 SINH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC HỖ TRỢ MANG RA NGOÀI DÂN SỐ CƠ SỞ. VÌ  
13 VẬY CHÚNG TÔI ĐANG CHỐNG THẨM CÁC DỮ LIỆU ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH ĐÓ  
14 LÀ ĐI SOMETIME CÓ SN TỪ TRUNG ĐẾN TRƯA NGÀY THÁNG 9 VÀ ĐÓ KHI  
15 QUÁ TRÌNH VẼ ĐƯỜNG DÂY CÓ THỂ BẮT ĐẦU ĐỀ BẮT ĐẦU TẬP TRUNG.  
16 TRONG THỜI ĐIỀM CHÍNH CHÚNG TÔI LÀ CHÍNH THỨC TẬP TRUNG VÀO  
17 NHẬN PHẢN HỒI TỪ CÔNG CHÚNG VỀ HIỆN TẠI CÁC KHU VỰC VÀ KHẢ  
18 NĂNG CÓ THỂ NHỮNG THAY ĐỔI VÀ NHỮNG GÌ MỌI NGƯỜI NGHĨ HỌ CẦN  
19 THAM GIA TÀI KHOẢN TÔN TRỌNG ĐẾN HỌ CỘNG ĐỒNG. VẬY LÀ NGƯỜI  
20 ĐẦU TIÊN CÔNG CHÚNG NGHE RẰNG CHÚNG TÔI ANTICIPATING ĐANG ĐƯỢC  
21 NGÀY 12 THÁNG 10 VÀ DƯỚI BÁO CÁO CHÍNH THỨC, CÓ ÍT NHẤT BỐN  
22 CÔNG NGHE. VÌ VẬY ĐẦU TIÊN SẼ LÀ NGÀY 12 THÁNG 10. KHÔNG BAO  
23 GỒM HÔM NAY LÀ MỘT TRONG BỐN. VÀ TRONG THỜI GIAN, NHƯ BẠN NÓI,  
24 SỚM ĐẾN TRUNG THÁNG 10, NHƯNG BÂY GIỜ ĐÓ LÀ MỘT KHUNG THỜI  
25 GIAN TẠI NGHE LITTLE BIT, CHÚNG TÔI ĐANG CHỐNG LẤY NHỮNG ĐIỀU



1 ĐÓ CENSUS DỮ LIỆU RA. VÀ SẼ CÓ HÃY LÀ MỘT BAN THỨ 26 THÁNG 10  
2 HỌP, NGHE CÔNG CỘNG. VÀ ĐÓ LÀ KHI CHÚNG TÔI THỰC SỰ BẮT ĐẦU ĐỂ  
3 XEM CÁC BẢN ĐỒ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT TỪ KRISTEN VÀ ĐỘI CỦA CÔ ẤY, DÀNH  
4 CHO NGƯỜI ĐỂ BẮT ĐẦU BÌNH LUẬN. VÀ TẠI ĐIỂM ĐÓ, ĐIỀU ĐÓ SẼ  
5 ĐƯỢC NGHE CÔNG CỘNG THỨ HAI VÀ SAU ĐÓ SẼ THỨ BA VÀ THỨ 4 LÀ  
6 NGÀY 9 THÁNG 11 VÀ NGÀY 7 THÁNG 12. NHỮNG ĐIỀU ĐÓ SẼ THỰC SỰ  
7 HÃY CÓ NHIỀU CƠ HỘI CHO CÁC BAN ĐỀ NHẬN PHẢN HỒI TỪ CÔNG BỐ VỀ  
8 BẢN ĐỒ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT, BẠN BIẾT, HỌ THÍCH ĐIỀU NÀO MÀ HỌ KHÔNG  
9 THÍCH, THAY ĐỔI, VÂN VÂN. MỤC TIÊU CHO BAN CHẤP HÀNH MỘT KẾ  
10 HOẠCH CUỐI CÙNG BẰNG NGÀY 7 THÁNG 12 VÌ ĐÓ LÀ HỌP BAN CUỐI  
11 CÙNG TRƯỚC KỲ THỨ 15 THÁNG 12. DAN HAD ĐÃ ĐƯỢC GỬI, TRONG ĐIỀU  
12 KHOẢN CỦA THÔNG TIN, QUỐC GIA CÓ TRANG WEB,  
13 REDISTRICTMARIN.ORG. ĐÓ LÀ MỘT DỪNG MUA HÀNG CHO TẤT CẢ THÔNG  
14 TIN BẠN CÓ CÓ THẺ CẦN VỀ ĐIỀU NÀY TIẾN TRÌNH. RỒI THỜI ĐIỂM  
15 RỒI. SẼ CÓ BẢN SAO CỦA TẤT CẢ BẢN ĐỒ BẢN THẢO KHI HỌ BẮT ĐẦU  
16 ĐỀ RA NGOÀI. NÓ CÓ LIÊN KẾT ĐẾN CÁC CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ,  
17 AGENDAS, BẤT KỲ ĐIỀU GÌ CÓ TRONG TIẾN TRÌNH CÓ SN TRÊN TRANG  
18 WEB ĐÓ. ĐÓ LÀ TỐT NƠI BẮT ĐẦU. VẬY BÂY GIỜ, ĐANG ĐẾN TIÊU CHÍ  
19 HƯỚNG DẪN VẼ ĐƯỜNG DÂY TIẾN TRÌNH. CHÚNG TÔI ĐANG ĐI ĐẾN GÌ  
20 BÌA HÔM NAY LÀ BA DANH MỤC. ĐẦU TIÊN, LUẬT LIÊN BANG, LÀ THỰC  
21 SỰ, SẮP XẾP NHẤT ĐIỀU QUAN TRỌNG, VÔ CÙNG LUẬT LIÊN BANG VƯỢT  
22 TRỘI MỌI ĐIỀU ĐÓ, NHƯNG THỰC SỰ CÓ ĐẶT HƯỚNG DẪN NGOÀI. LÀ ĐI  
23 NÓI VỀ NHỮNG GÌ LÀ, QUAN TRỌNG NHẤT LÀ DÂN SỐ TƯƠNG ĐƯƠNG VÌ  
24 SAO CHÚNG TÔI ĐANG LÀM VIỆC NÀY VÀ VIỆC KHÁC VOTING ACTS QUYỀN  
25 VÀ LIÊN QUAN PHÂN PHỐI ĐỔI TRÊN RACIAL GERRYMANDERING. BỘ





1 BOUNDARIES THEO LUẬT LIÊN BANG, MỌI THỨ NỮA ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO  
2 LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ MỌI THỨ ĐÃ THAY ĐỔI TRONG GẦN ĐÂY NHỮNG NĂM  
3 ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LÀ BAN GIÁM ĐỐC CỦA QUỐC GIA CÁC NHÀ GIÁM SÁT  
4 ĐÃ THAM GIA RẤT NHIỀU TUYÊN BỐ TRỪ SÂU KHI VẼ CÁC DÒNG  
5 BOUNDARY ĐÓ ĐÃ THAY ĐỔI VỚI VIỆC NUÔI DƯỠNG HÀNH ĐỘNG HỘI CHỢ  
6 BẢN ĐỒ NĂM 2019 NGAY BÂY GIỜ CHÚNG TÔI CÓ TIÊU CHÍ RẤT CỤ THỂ  
7 RẰNG PHẢI CÓ TÀI KHOẢN TRONG A TIÊU CHÍ CỤ THỂ TRÌNH TỰ. HỌ ĐÃ  
8 DANH SÁCH Ở ĐÂY VÀ CHÚNG TÔI LÀ HÃY NÓI THÊM VỀ ĐIỀU ĐÓ. TRONG  
9 VÒNG CONSTRAINT VÀ YÊU CẦU TUÂN THỦ PHÒNG TRUYỀN THỐNG KHÁC  
10 TIÊU CHÍ CÓ CHUNG ĐƯỢC TƯ VẤN TRONG QUÁ TRÌNH ĐƯỢC CUNG CẤP  
11 KHI NHỮNG ĐIỀU ĐÓ ĐƯỢC LẤY VÀO TÀI KHOẢN NÓ KHÔNG DẪN HỌ VÀO  
12 PHẠM VI VI PHẠM CỦA CHÚNG TIÊU CHÍ TRUYỀN TRONG XANH HỘP. TÔI  
13 ĐANG ĐI BỘ QUA HỌ. NHƯ TÔI NÓI DÂN SỐ CHẤT LƯỢNG LÀ DUY NHẤT  
14 QUAN TRỌNG LÀ LÝ DO CHÚNG TÔI LÀM ĐỔI MỚI MỖI NĂM NGÀY TRỞ LẠI  
15 SỚM NHẤT 60S TÒA ÁN CAO CẤP NÓI RẰNG QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG HUYỆN  
16 CƠ SỞ BẦU CỬ ĐÃ CÓ XEM LẠI THEO ĐỊNH KỲ CÁC KHU VỰC ĐỂ ĐẢM BẢO  
17 HỌ VÔ CÙNG TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG DÂN SỐ VÀ KHI HỌ NÓI ĐÚNG CÁCH HỌ  
18 CÓ NGHĨA LÀ ÍT NHẤT MỖI NĂM VÀ CÁC THỐNG KÊ NHẤT LÀM SAU ĐÂY  
19 CENSUS HIỆU RÕ VÀ CALIFORNIA ĐÃ BỔ SUNG TÌNH TRẠNG VÀO HIỆU  
20 QUẢ ĐÓ. KHI CHÚNG TÔI NÓI BẤT BÌNH ĐNG THỰC TẾ TRONG DÂN SỐ,  
21 KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐÃ LÀ SỰ BÌNH ĐNG HOÀN HẢO. CÁC KHU ĐẠI HỘI  
22 PHẢI LÀM ĐƯỢC ĐÓNG CỬA ĐỂ HOÀN HẢO. NHƯNG MỌI LOẠI HUYỆN KHÁC  
23 CÓ CHƠI THÊM TRONG CÁC THAM GIA. NÊN TÒA ÁN, TÒA ÁN CAO CẤP VÀ  
24 THẤP HƠN CÁC KHÓA HỌC ĐÃ NÓI RẰNG CŨNG NHƯ BẠN ĐANG LÀM ĐIỀU  
25 ĐÓ CHO MỘT SỐ TỔNG HỢP CÓ GIÁ TRỊ HỢP LÝ LÝ DO CHÍNH PHỦ, CÓ



1 THỀ HÃY LÀ MỘT SỐ PHÒNG WIGGLE TRONG VÒNG ĐÓ HẠN CHẾ. VÀ NHỮNG  
2 GÌ HỌ NÓI, CHUNG, LÀ ĐIỀU ĐÓ, BẠN CÓ BIẾT, CÒN NHƯ VẬY CÁC  
3 QUẬN LÀ TỔNG KẾ HOẠCH CHỮ VIẾT TẮT CÁC QUẬN LÀ TRONG VÒNG 10%  
4 VÀ CHÚNG TÔI NÓI VỀ ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ GÌ CẤU TẠO RIÊNG TƯ.  
5 NÓ CÓ THỂ THỬ THÁCH NHƯNG LÀ TRONG VÒNG ĐÓ 10%. TÔI SẼ NÓI  
6 CHUYỆN GIỚI THIỆU 10% LÀ NHƯ THỂ NÀO ĐƯỢC TÍNH TOÁN. CÁCH LÀM  
7 VIỆC LÀ BẠN LẤY TỔNG DÂN SỐ CỦA LUẬT PHÁP VÀ TÔI NÊN Ý NGHĨA  
8 CÁC CON SỐ Ở ĐÂY KHÔNG DÀNH CHO QUỐC GIA MARIN. CÁI NÀY CHỈ LÀ  
9 MỘT VÍ DỤ GIẢ THUYẾT. NHƯNG BẠN MẤT TỔNG DÂN SỐ VÀ ĐÓ LÀ NHỮNG  
10 GÌ BẠN CÓ TRONG VÒNG ĐEO ĐỎ ĐÓ, VÀ BẠN QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐÓ BẰNG  
11 SỐ VỀ GHẾ NGỒI, TRONG VÍ DỤ NÀY VỀ MARIN, NĂM CHỖ VÀ ĐÓ CHO ĐI  
12 BẠN LÀ MỘT DÂN SỐ LÝ TƯỞNG. SAU ĐÓ LẤY DÂN SỐ CỦA QUẬN LỚN  
13 NHẤT VÀ CÁC DÂN SỐ NHỎ NHẤT QUẬN, HÌNH NGOÀI SỰ KHÁC BIỆT CỦA  
14 HAI. VẬY BẠN CHIA RẰNG SỰ KHÁC BIỆT, RẰNG CHỮ VIẾT TẮT, THEO  
15 SỐ LÝ TƯỞNG CỦA QUẬN, VÀ NHỮNG ĐIỀU NÓI BẠN CÁI GÌ CỦA BẠN  
16 PERCENTAGE CHỮ VIẾT TẮT LÀ. VÀ NẾU NÓ DƯỚI THỜI ĐIỂM, NHƯ TÔI  
17 ĐÃ NÓI, NÓ CÓ GIÁ TRỊ RIÊNG, NẾU ĐÃ QUÁ THỜI ĐIỂM, NÓ LÀ RIÊNG  
18 TƯ HOÀN TOÀN KHÔNG HỢP LỆ VÀ SỰ THẬT SỰ THẬT Ở ĐIỂM NÀY CÁC  
19 KHÓA HỌC CŨNG KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN CẬP NHẬT BẤT CỨ ĐIỀU GÌ QUÁ  
20 HẾT. KÍCH THƯỚC PHÁP LÝ CHUNG KHÔNG CÓ LÝ DO. ĐÂY LÀ MỘT NHANH  
21 HƠN, TRUYỀN THỐNG CON SỐ DÂN SỐ ĐÃ ĐƯỢC DỰA TRÊN TỔNG DÂN SỐ  
22 BỞI CÁC CON SỐ LIÊN QUAN TRONG CENSUS BUREAU NHƯNG TÒA ÁN ĐÃ  
23 NÓI CÁC THỐNG KÊ ĐƯỢC PHÉP LÀM ĐIỀU CHỈNH VÀ CALIFORNIA ĐÃ CÓ  
24 ĐÃ THÊM MỘT THỐNG KÊ YÊU CẦU CÁC QUỐC GIA ĐƯA VÀO TÀI KHOẢN  
25 NHỮNG NGƯỜI HẤP DẪN. Ý NGHĨA RẰNG HỌ ĐÃ BỎ QUA CƠ SỞ DÂN SỐ.



1 VÀ NHƯ TÔI NÓI, ĐÓ ĐƯỢC LÀM VIỆC BỞI CƠ SỞ DỮ LIỆU STATEWIDE.  
2 VỀ CƠ BẢN PHÁP LUẬT NÓI GÌ BẤT CỨ AI ĐÃ LÀ AI ĐƯỢC PHÁT HIỆN  
3 TẠI MỘT THỐNG KÊ TIỆN ÍCH KHÔNG ĐƯỢC ĐẾM VÀO TỔNG DÂN SỐ CHƯA  
4 CÓ HỌ CÓ THỂ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LẠI CHO HỌ CĂN CỨ BIẾT CUỐI CÙNG BÊN  
5 NGOÀI CỦA TỔ CHỨC. ĐIỀU ĐÓ CÓ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI MARIN QUẬN? TÁC  
6 DỤNG LỚN CỦA VIỆC ĐÓ LÀ NHƯ VẬY SAN QUINTON BẮT ĐẦU CƠ SỞ DÂN  
7 SỐ. LỊCH SỬ NÓ ĐÃ BAO GỒM. CÁC QUỐC GIA LUÔN CÓ PHÂN BIỆT  
8 TRONG QUÁ KHỨ. Ở ĐÓ TIỀM NĂNG CŨNG NHỎ HƠN TÁC ĐỘNG CỦA CÁC  
9 NGUYÊN NHÂN TỪ THÔNG QUA VỀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CHO CÁC ĐỊA  
10 ĐIỂM KHÁC QUA QUỐC GIA MARIN. ĐIỀU ĐÓ ĐANG TÁC ĐỘNG TỐI THIỂU,  
11 A ÍT NGƯỜI MỖI CENSUS RẤT NHIỀU. SAN QUENTIN SẼ TRỞ THÀNH  
12 NGƯỜI LỚN MẢNH ĐÓ. CHÚNG TÔI CÓ, DỰA VÀO DỮ LIỆU CENSUS, CHÍNH  
13 CÁC CON SỐ. NHỮNG ĐIỀU NÀY SẼ ĐƯỢC CÓ THỂ THAY ĐỔI. ĐẦU TIÊN  
14 CỦA TẤT CẢ, MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN ĐANG ĐẾN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LẠI VÀ  
15 THỨ HAI CỦA TẤT CẢ, VÌ TÔI CHIA SẺ CÁC SỐ NÀY, VÀ HIỆN NAY CỦA  
16 QUỐC GIA CÁC QUẬN HIỆN TẠI KHÔNG ĐỐI XỬ LÊN VỚI CENSUS  
17 BOUNDARIES. VÀ VẬY PHỤ THUỘC VÀO CÁCH BẠN THỰC HIỆN NHỮNG  
18 SPLITS NÓ SẼ THAY ĐỔI NHỮNG ĐIỂM THỨ 10 Ở ĐÂY, VÀ ĐÓ SẼ LÀ  
19 KRISTEN VÀ CÔ ẤY NHÓM THỰC HIỆN CÁC CUỘC GỌI CUỐI CÙNG NÓ  
20 NHƯNG NHỮNG ĐIỀU NÀY NÊN ĐƯỢC ĐÓNG CƯỚC ĐẾN CUỐI CÙNG. VÀ ĐIỀU  
21 NÀY CÓ LOẠI TRỪ SAN QUENTIN DÂN SỐ, VÌ QUẬN BỐN ĐÃ ĐƯỢC LOẠI  
22 BỎ QUYỀN SỞ HỮU BẤT NGỜ KHÔNG ĐƯỢC PHỔ BIẾN VÀ KHÁC CÁC QUẬN  
23 CÒN RẤT NHIỀU, QUẬN NỬA MỘT ĐIỂM HƠN, CHỈ DƯỚI 3% TẠI QUẬN MỘT  
24 VÀ MỘT PHẦN TRĂM NỬA TRONG QUẬN HAI. DÒNG ĐÁY Ở ĐÂY LÀ QUỐC  
25 GIA TRONG VÒNG 10% THRESHOLD. CHÚNG TÔI SUY NGHĨ DỰA VÀO DỰ

08/21/2021



1 TOÁN DÂN SỐ SÓM SẼ HẾT RỒI NHƯNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT TỪ CUỐI CÙNG  
2 CÁC CON SỐ CENSUS CHO RẤT NHIỀU NHỮNG LÝ DO TRONG QUÁ KHỨ RA  
3 QUYẾT ĐỊNH TRONG VÒNG 10% ĐÓ CÓ ĐÃ KẾT THÚC BẢO NHƯNG VÌ NHỮNG  
4 THAY ĐỔI ĐỐI VỚI LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ HÀNH ĐỘNG BẢN ĐỒ CÔNG BẰNG  
5 ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG VẤN QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI ĐI QUA TOÀN  
6 BỘ QUÁ TRÌNH CỦA ĐANG LẮNG NGHE VÀ NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ CÔNG  
7 CHÚNG TRÊN CÁC BẢN ĐỒ NÀY ĐỂ XEM NẾU CÓ BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO  
8 ĐỀU CÓ BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG CHUYỆN TIÊU CHUẨN. NHƯNG ĐÂY LÀ TỐT  
9 BƯỚC ĐẦU TIÊN. CHÚNG TÔI BIẾT RẰNG CHÚNG TÔI ĐANG HẤP DẪN  
10 TRONG VÒNG 10% ĐỂ BẮT ĐẦU VÀ ĐIỀU ĐÓ HỮU ÍCH. VÌ VẬY MÃNH TIẾP  
11 THEO CỦA LIÊN BANG LUẬT, NHƯ TÔI NGHĨ, LÀ ĐẠO LUẬT VỀ QUYỀN  
12 BẦU CỬ LIÊN BANG. NÓ LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT SAU ĐÓ DÂN SỐ  
13 TƯƠNG ĐƯƠNG, HƠN THẾ NỮA QUAN TRỌNG HƠN BẤT KỲ NHÀ NƯỚC NÀO  
14 TIÊU CHUẨN. VỀ CƠ BẢN, CÁCH NÓ CÔNG VIỆC LÀ PHẦN THỨ HAI CỦA  
15 HÀNH ĐỘNG CẤM BẤT KỲ ĐIỆN TỬ NÀO THỰC HÀNH, BAO GỒM CÁC QUẬN.  
16 NÓ SẼ LÀM VIỆC VOTING POWER THE EQUAL CƠ HỘI CỦA BẦU CỬ TỐI  
17 THIỂU NUÔI DƯỠNG VÀ THÍ SINH ĐIỆN SỰ LỰA CHỌN CỦA HỌ. ĐÓ BAO  
18 GỒM CÁC KHU VỰC RACIAL, NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA BỞI CENSUS BUREAU  
19 VÀ, CŨNG, CÁC KHOẢN TRỪ NGÔN NGỮ MÀ BAO GỒM NHỮNG NGƯỜI NÓI  
20 TIẾNG NÓI MÀ CÓ TÁC ĐỘNG QUAN TRỌNG TRÊN CALIFORNIA TRÊN  
21 LATINO DÂN SỐ. BẦU CỬ LIÊN BANG HÀNH ĐỘNG QUYỀN SỞ HỮU VÀO  
22 CHƠI NẾU CÓ KHẢ NĂNG VỀ MỘT QUẬN TRONG CÁC CUỘC BẦU CỬ TỐI  
23 THIỂU, NHÓM ĐÓ, CÓ THỂ LÀ CHỦ YẾU, Ý NGHĨA 50% CỘNG 1 TRONG  
24 CÁC TUỔI VOTING - TUỔI BỎ LỖ CÔNG DÂN DÂN SỐ TRONG VÒNG MỘT  
25 DUY NHẤT QUẬN. VÀ VẬY, WELL - TÔI LÀ QUAY LẠI ĐẾN NÀY CHỈ



1 TRONG MỘT THỨ HAI. TẠI QUỐC GIA MARIN, ĐÃ CHO ĐI CÁC CON SỐ  
2 DÂN SỐ, NHIỀU NHẤT KÝ HIỆU CỦA CÁC NHÓM RẰNG TIỀM NĂNG CÓ ẢNH  
3 HƯỞNG LÀ CÔNG DÂN LATINOS CỦA TUỔI BẦU CỬ DÂN SỐ, NGAY BÂY GIỜ  
4 GẦN A HIỆN TẠI NHÓM 50% VÀ CÓ KHÔNG CÁCH NÀO ĐỂ VẼ BẤT KỲ CẤU  
5 HÌNH NÀO CÁC DÒNG SẼ NHẬN ĐƯỢC 50% ĐẠO LUẬT VỀ QUYỀN BẦU CỬ  
6 LIÊN BANG KHÔNG ĐI ĐẾN LẬP BẢN VẼ CỦA CÁC DÒNG KHÁC NHAU MANG  
7 LẠI ĐẾN NHÀ, HÀNH ĐỘNG BẦU CỬ YÊU CẦU CHÚNG TÔI THANH TOÁN CHÚ  
8 Ý ĐỐI VỚI CÁC QUYỀN VÀ QUYỀN HẠN CỦA BẦU CỬ PHÁP LUẬT NHƯNG  
9 TÒA ÁN ĐÃ CÓ ĐẶT GIỚI HẠN KHI HỌ CÓ HÃY GIÚP ĐỠ ĐIỀU CHỈNH SỬA  
10 ĐỔI THỨ 14 CÓ NGHĨA LÀ BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG RACE NHƯ NGƯỜI  
11 XÉT TUYỂN TIỀN TỆ TRONG CÁC DÒNG VẼ. BỎ HÀNH ĐỘNG QUYỀN BỎ LỖ  
12 YÊU CẦU NÓ MÀ CHÚNG TÔI YÊU CẦU ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG THÍCH LÀ  
13 TRƯỜNG HỢP VÌ DÒNG ĐÁY LÀ NHƯ VẬY NGAY SAU ĐÓ, CÓ THỂ XEM XÉT  
14 RACIAL LẤY VÀO TÀI KHOẢN NHƯNG CẦN NÓ ĐƯỢC - BẠN BIẾT, VÌ TÒA  
15 ÁN CÔNG NHẬN RẰNG NOBODY LÀ ĐI HOÀN TOÀN LÀ NGHĨA VỤ ĐẾN ĐÓ.  
16 NHƯNG CẦN PHẢI LÀ PHẦN CỦA HỖN HỢP. TÒA ÁN KHÔNG THỂ YÊU CẦU  
17 BẠN HOÀN TOÀN BỎ QUA TẤT CẢ TRUYỀN THỐNG TIÊU CHUẨN. NHÓM  
18 RACIAL LÀ A CỘNG ĐỒNG QUAN TÂM VÀ HỌ KHÔNG THỂ LÀ LÝ DO NỔI  
19 BẬT. THỰC SỰ LÀ TRỌNG TÂM CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ HUYỆN LÀ TRỌNG TÂM  
20 CỦA QUÁ TRÌNH. VẬY ĐÓ LÀ LUẬT LIÊN BANG. NHƯ TÔI ĐÃ NÓI, ĐÓ LÀ  
21 NGƯỜI NGOÀI RA BOUNDARIES AND MỌI THỨ TRONG VÒNG RẰNG BÊN  
22 NGOÀI THỰC SỰ LÀ ĐẶT BẰNG LUẬT NHÀ NƯỚC. VÀ VẬY, THE LUẬT NHÀ  
23 NƯỚC, TÔI ĐÃ XEM TRƯỚC, NÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀ LUẬT NHÀ NƯỚC KHÔNG  
24 ĐẶT NHIỀU ĐIỀU GÌ. BAN GIÁM SÁT QUỐC GIA ĐÃ CÓ PRETTY NHIỀU  
25 CHƯA TỪNG CÓ PHÂN BIỆT ĐỂ VẼ CÁC DÒNG ĐIỀU ĐÓ LÀM SENSE VÀ ĐỂ

08/21/2021



1 CÂN BẰNG TIÊU CHÍ HOẶC XÉT NGHIỆM BẤT KỲ CÁCH HỌ SAW PHÙ HỢP.  
2 KỂ TỪ NĂM 2019 ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THẬT SỰ THẬT NÀO NỮA. HIỆN NAY,  
3 DO HÀNH ĐỘNG BẢN ĐỒ CÔNG BẰNG DANH SÁCH CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC BẮT  
4 BUỘC. NÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ ĐƯỢC ĐÓ BẠN CÓ THỂ LẤY NHỮNG ĐIỀU VÀO  
5 TÀI KHOẢN HOẶC KHÔNG VÀ NGÂN HÀNG CỦA HỌ VÀ ĐẶT HÀNG ƯU TIÊN.  
6 VÌ THẾ HỌ ĐÃ DANH SÁCH Ở ĐÂY TRONG ĐƠN HÀNG. TOP MỘT LÀ TIẾP  
7 TỤC. KHÔNG PHẢI THẬT SỰ QUÁ KHÓ, VÀ FAIRLY TỰ GIẢI THÍCH. NS  
8 QUAN TRỌNG NHẤT THỨ HAI LÀ GIẢM THIỂU SỰ PHÂN BIỆT CỦA NHU CẦU  
9 VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA QUAN TÂM, ĐẾN BÊN NGOÀI THỰC TẾ. VÀ CHÚNG TÔI  
10 NÓI CHUYỆN VỀ ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA VÌ ĐÓ LÀ RẤT ÍT RẤT ÍT TRỰC  
11 GIÁC. THỨ BA, SAU ĐÓ TIÊU CHÍ LÀ GIẢM THIỂU SỰ PHÂN BIỆT CỦA  
12 THÀNH PHẦN VÀ CENSUS CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐÃ THIẾT KẾ. CENSUS CÁC ĐỊA  
13 ĐIỂM ĐƯỢC THIẾT KẾ LÀ CƠ BẢN BẤT CỨ, KHOẢNG CÁCH, KHÔNG ĐƯỢC  
14 SỬA CHỮA, NHƯNG VẤN HIỂU HAY NGHIÊN CỨU PHÁP LÝ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  
15 TRONG VÒNG MỘT QUỐC GIA CÓ CENSUS BUREAU CÔNG NHẬN LÀ CÓ LOẠI  
16 BÊ TÔNG BÊ TÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN VẬY HỌ SẢN XUẤT MỘT TẬP TIN MÀ  
17 KHÔNG ĐƯỢC CHỈ BAO GỒM DÂN SỐ CÁC THÀNH PHẦN NHƯNG CŨNG BAO  
18 GỒM DÂN SỐ VÀ HỘI ĐỒNG NHỮNG ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC THIẾT KẾ CENSUS  
19 NÀY. ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT THỨ TƯ LÀ DỄ DÀNG XÁC ĐỊNH VÀ TRÒ  
20 CHƠI HIỂU BIẾT. VÌ THẾ SẼ LÀ NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ NÀO ĐƯỜNG PHỐ.  
21 ĐƯỜNG CAO TỐC, ĐƯỜNG SÔNG, MOUNTAIN RANGES, COUNTY BOUNDARY,  
22 ET CETERA, NHỮNG ĐIỀU ĐÓ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ XEM VÀ HIỂU NHƯ  
23 THIÊN NHIÊN HỘI ĐỒNG QUẬN HỌ TRỰC TIẾP VÀ BỎ LỖ. VÀ ĐIỀU QUAN  
24 TRỌNG NHẤT, BẠN BIẾT, THEO DÕI LÀ NHỎ GỌN, KHÔNG PHẢI CỦA  
25 HUYỆN MỖI SE, NHƯNG DÂN SỐ ĐÓ SỐNG TRONG VÒNG ĐÓ. VẬY BẠN ĐỪNG



1 ĐI THEO DÕI LỚN KHÔNG LỖ CỦA CON NGƯỜI ĐỂ CÓ ĐƯỢC DÂN SỐ. VÀ  
2 CẢM TÌNH HUỐNG TRÊN ĐỐI TÁC GERRYMANDERING GÌ NHỮNG NÓI LÀ  
3 PHƯƠNG TIỆN NGÔN NGỮ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG THÀNH VIÊN BẤT NGỜ  
4 VÀ CHÍNH TRỊ CÁC BÊN KHÔNG PHẢI LÀ CỘNG ĐỒNG CỦA QUAN TÂM ĐẾN  
5 BỐI CẢNH CỦA VĂN PHÒNG KHÔNG ĐỐI TÁC. CỘNG ĐỒNG LÃI SUẤT LÀ  
6 TIÊU CHÍ QUAN TRỌNG NHẤT THỨ HAI VÀ CŨNG LÀ ÍT NHẤT, KHOẢNG,  
7 TUYỆT VỜI HOẶC ĐÁNG TIẾC NHỮNG GÌ ĐÓ CÓ NGHĨA. LUẬT NHÀ NƯỚC  
8 CÓ ĐỊNH NGHĨA LÀ BẤT KỲ DÂN SỐ CHIA SẼ THÔNG THƯỜNG LÃI SUẤT  
9 XÃ HỘI HOẶC KINH TẾ ĐIỀU ĐÓ NÊN BAO GỒM TRONG VÒNG A KHU VỰC  
10 DUY NHẤT CHO CÁC MỤC ĐÍCH HIỆU QUẢ VÀ CÔNG BẰNG CỦA NÓ ĐẠI  
11 DIỆN. VẬY, LÀM GÌ ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ? BẠN BIẾT, PHONG CÁCH SỐNG  
12 XEM XÉT, CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN NHÂN VẬT, HỒ SƠ HOẶC XÃ HỘI TÔN  
13 GIÁO, TÌNH HÌNH KINH TẾ. NHỮNG NGƯỜI TRONG KHU VỰC CERTAIN,  
14 LÀM VIỆC TRONG MỘT NGÀNH THÔNG THƯỜNG HOẶC BẠN CÓ BIẾT, LÀM  
15 VIỆC TẠI A DUY TRÌ KHU VỰC THƯƠNG MẠI, ĐÓ, SORT OF, THING, CO  
16 WOULD BE DEMOGRAPHICS, RACE, THU NHẬP, GIÁO DỤC. CÒN RỒI, BẠN  
17 XEM SỰ CỐ GẮNG VỀ RACE CHÚNG TÔI NÓI GIỚI THIỆU GIỚI HẠN VÀ  
18 TẠI SAO CHÚNG TÔI NÊN CẨN THẬN VỀ ĐIỀU ĐÓ. XEM XÉT VỀ ĐỊA LÝ,  
19 CÁC PHỤ LỤC CHÍNH TRỊ KHÁC HƠN CÁC THÀNH PHẦN VÀ CDPS. NHƯNG,  
20 DÒNG CHUNG LÀ, NÓ CÓ THỂ CHỈ LÀ VỀ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ. BẠN BIẾT?  
21 VÀ THỰC SỰ, ĐÓ SẼ LÀ MỘT CHỦ ĐỀ PHÁT HÀNH NÓ PHỤ THUỘC VÀO  
22 PHÁP LUẬT VÀ CỘNG ĐỒNG NƠI CON NGƯỜI SỐNG. NÓ CÓ THỂ LÀ TẬP  
23 TRUNG VÀO CÔNG VIÊN CHÓ ĐỊA PHƯƠNG VÀ HỘI CHỦ NHÀ. TẠI THÀNH  
24 PHỐ PHOENIX QUYẾT ĐỊNH AGO CÓ MỘT NHÓM NGƯỜI TRONG KHU VỰC  
25 DOWNTOWN AI SỞ HỮU A BÚN GẠCH LỊCH SỬ VÀ HỌ THÍCH HỌ ĐÃ A QUAN



1 TÂM CHÍNH TRỊ THÔNG THƯỜNG TRONG CÁCH HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ ĐÃ XỬ  
2 LÝ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ GẠCH HOMES NHƯ MỘT PHẦN CỦA QUY TRÌNH LẬP KẾ  
3 HOẠCH VÌ HỌ VÀO VÀ NÓI, NGÀI, CHÚNG TÔI MUỐN ĐƯỢC GIỮ CÙNG  
4 NHAU LÀ MỘT PHẦN CỦA QUY TRÌNH GIẢM GIÁ. VÀ VÌ THẾ HỘI ĐỒNG ĐÃ  
5 GIỮ CHÚNG CÙNG NHAU. NÓ CÓ THỂ ĐƯỢC RANGING VÀ BẤT NGỜ BẤT NGỜ  
6 BAO GIỜ MỌI NGƯỜI SUY NGHĨ VỀ CỘNG ĐỒNG CỦA HỌ LÃI HÒA. VẬY,  
7 BẠN BIẾT, TÔI KHÔNG ĐƯỢC ĐI BỘ QUA TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY. ĐÂY  
8 LÀ DANH SÁCH CÁC VÍ DỤ VỀ KIỂM TRA NHIỆM VỤ NHÀ NƯỚC NHẬN ĐƯỢC  
9 MỖI NĂM TRƯỚC KHI HỌ ĐÃ VẼ CÁC DÒNG NHÀ NƯỚC VÀ TÔI NÊN NÓI  
10 NHỮNG ĐIỀU ĐÓ LÀ SỞ HỮU BROAD, MỘT SỐ CỦA CHÚNG. THẾ NÀO CỘNG  
11 ĐỒNG CỤ THỂ HOẶC CHUNG LÃI SUẤT CÓ THỂ LÀ VÔ CÙNG PHỤ THUỘC  
12 VÀO PHÁP LÝ. NHÀ NƯỚC CALIFORNIA CÓ 40 TRIỆU NGƯỜI. VẬY, BẠN  
13 BIẾT, THÔNG QUA CÁC CỘNG ĐỒNG CỦA QUAN TÂM ĐÓ, CÓ THỂ RẤT  
14 NHIỀU CHUNG VÀ XONG VÌ BẠN ĐANG NÓI VỀ RẤT NHIỀU DÂN SỐ, NHIỀU  
15 LÃNH THỔ. TRONG MỘT CỘNG ĐỒNG NHỎ HƠN, NHƯ A QUẬN HOẶC BẠN  
16 BIẾT, NGƯỜI NHỎ HƠN BẠN NHẬN ĐƯỢC, CÓ THỂ TRỞ NÊN NHIỀU HƠN  
17 RIÊNG. VẬY, HÃY ĐẾN XEM XÉT. NHƯ TÔI NÓI, TÔI KHÔNG ĐỌC QUA  
18 TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY NHƯNG CÓ SN TRỰC TUYẾN DÀNH CHO NGƯỜI AI  
19 QUAN TÂM. NHƯNG, ĐÁY LINE LÀ, VÌ NÓ LÀ NHƯ VẬY CHỦ ĐỀ VÀ VẬY  
20 PHÁP LÝ-CỤ THỂ. CHÚNG TÔI LÀ GÌ THỰC SỰ CẦN LÀ THÔNG TIN TỪ  
21 CỘNG ĐỒNG VỀ NHỮNG GÌ LÃI SUẤT CỦA CỘNG ĐỒNG LÀ. ĐẶC BIỆT LÀ  
22 HỘI ĐỒNG CÁC NHÀ GIÁM SÁT BIẾT HỌ CỘNG ĐỒNG. CHÚNG TÔI ĐANG  
23 ĐƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN TỪ HỌ, TỰ NHIÊN NHƯNG CHÚNG TÔI  
24 MUỐN NHỮNG NGƯỜI HÃY ĐẾN RA VÀ NÓI CHO CHÚNG TÔI, CỘNG ĐỒNG  
25 CỦA BẠN LÀ GÌ LÃI SUẤT NÊN ĐƯỢC LẤY VÀO TÀI KHOẢN TRONG QUÁ



08/21/2021



1 TRÌNH. CHÚNG TÔI CÓ THỂ XEM DỮ LIỆU ĐỒ THỊ. CHÚNG TÔI CÓ THỂ  
2 XEM LẬP KẾ HOẠCH ÁNH SÁNG BẢN ĐỒ VÀ ĐÓ, SẮP XẾP, THỨ. NHƯNG  
3 YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY, NHỮNG GÌ  
4 CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM CHO LÀ KIỂM TRA TỪ CỘNG ĐỒNG. VÀ,  
5 CHÚNG TÔI MUỐN - TÔI NÊN NÓI, CHÚNG TÔI CẦN NÓ RIÊNG. BẠN  
6 BIẾT? BÊN TRONG QUÁ KHỨ, VÌ ĐIỀU NÀY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TIÊU  
7 CHÍ XÉT NGHIỆM, XIN LỖI CHÚNG TÔI CHÚC MỌI NGƯỜI ĐẾN VÀ ĐẶT  
8 NHẬN XÉT RẤT CHUNG VỀ CỘNG ĐỒNG QUAN TÂM CỦA HỌ, HOẶC CHUNG  
9 HƠN, CHỈ, LOẠI, LÀM MỘT CÔNG VIỆC TỐT. CHÚNG TÔI CẦN LÀ GÌ BÊ  
10 TÔNG NGON ĐỦ ĐỂ ĐƯỢC CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG. CÓ NGHĨA LÀ NÓI VỚI  
11 CHÚNG TÔI CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN QUAN TÂM GÌ CHẮC CHẮN, CŨNG NÓI  
12 CHO CHÚNG TÔI Ở ĐÂU CHÚNG TÔI CẦN CÓ NĂNG LỰC ĐỂ ĐẶT NÓ TRÊN  
13 BẢN ĐỒ TẠI ĐIỂM NÀY CÓ THỂ THAM GIA VÀO TÀI KHOẢN. VÌ THẾ, BẠN  
14 BIẾT, CÓ CON ĐƯỜNG RẰNG TRÒN NÓ, HOẶC DÒNG NÚI, HOẶC VẬY BAO  
15 GIỜ LÀ VẬY, VẬY ĐÓ LÀ MỘT KHU VỰC CỐ ĐỊNH BÊ TÔNG, VẬY ĐỊA  
16 HÌNH QUỐC GIA CÓ THỂ THỰC SỰ ĐƯA ĐÓ TRÊN BẢN ĐỒ VÀ HIỂU RÕ  
17 CHÚNG TÔI ĐANG LÀ GÌ CHIA HAY KHÔNG ĐƯỢC QUAN TRỌNG. VẬY ĐÓ LÀ  
18 CHÚNG TÔI LÀ GÌ TÌM KIẾM VÀ CÓ RẤT NHIỀU CÁC CÁCH CUNG CẤP  
19 RẰNG PHẢN HỒI. ĐÓ ĐẾN VỚI CÔNG CỘNG NGHE HAY CUNG CẤP NHẬN XÉT  
20 VỀ ZOOM. CÓ BẠN CÓ THỂ CUNG CẤP CÁC ĐỀ XUẤT VIẾT, QUA TRANG  
21 WEB. HOẶC THÔNG QUA BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN NÀO KHÁC CHO CHUYỆN ĐÓ.  
22 KRISTEN CŨNG ĐI ĐƯỢC NÓI VỀ CÁC CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ ĐÓ LÀ MỘT  
23 CÁCH CUNG CẤP HỮU ÍCH THÔNG TIN BÊ TÔNG ĐÓ CHÚNG TÔI CHÚNG TA  
24 ĐANG NÓI VỀ. VẬY, ĐÓ LÀ THỰC SỰ LÀ NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI ĐANG TÌM  
25 KIẾM TỪ CÔNG CỘNG LÀ ĐẾN VÀ CHO CHÚNG TÔI PHẢN HỒI RẰNG. VÌ

08/21/2021



1 CÁC BẠN TẤT CẢ CÁC BẠN BIẾT MÌNH CỘNG ĐỒNG TỐT HƠN CHÚNG TÔI.  
2 LẠI, TÔI KHÔNG CHI TIẾT NHIỀU THỜI GIAN TRÊN NÀY VÌ KRISTEN  
3 ĐANG NÓI CHUYỆN VỀ NHƯNG CÓ CÁC CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ ĐÓ THỰC SỰ  
4 CÓ GIÁ TRỊ. CHÚNG TÔI ĐÃ NÓI CHUYỆN VỀ MANDATORY VÀ TIÊU CHÍ  
5 TRẠNG THÁI, VÀ RANK HỌ PHẢI ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG. NHƯ TÔI NÓI,  
6 CÓ MỘT SỐ TIÊU CHÍ TRUYỀN THỐNG RẰNG LỊCH SỬ CÁC KHÓA HỌC CÓ  
7 TƯỜNG CÓ GIÁ TRỊ VÀ PHÁP LÝ. TÔI NGHĨ HỌ VẪN CÓ VAI TRÒ TRONG  
8 QUÁ TRÌNH NÀY NGAY LẬP TỨC TƯỜNG HỌ KHÔNG ĐƯỢC LIỆT KÊ TRONG  
9 THỐNG KÊ NƠI HỌ ĐANG ĐI ĐẾN HÃY ĐẾN VÀO CHƠI LÀ KHI BẠN Ở THỰC  
10 HIỆN LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TIÊU CHUẨN. Ý TÔI LÀ GÌ, BỞI VÍ DỤ,  
11 TÌNH TRẠNG MÀ BẠN PHẢI TỐI THIỂU CÁC CỘNG ĐỒNG QUAN TÂM ĐẾN  
12 BÊN NGOÀI THỰC TẾ MÀ LÀ NHẬN BIẾT SỰ THẬT MÀ BẠN KHÔNG THỂ  
13 LUÔN TRÁNH ĐƯỢC CÁC CỘNG ĐỒNG NÀY VÌ TRƯỚC SỰ CÂN BẰNG DÂN SỐ  
14 LÝ DO. VẬY LÀ TRUYỀN THỐNG TIÊU CHÍ CÓ THỂ LÀ RÕ RÀNG HƯỚNG  
15 DẪN GIÚP BẠN QUYẾT ĐỊNH, CỘNG ĐỒNG NÀO CỦA QUAN TÂM ĐỀ CHIA  
16 RẼ, TIỀM NĂNG, HOẶC, LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUYẾT ĐỊNH CHÚNG. BẠN  
17 BIẾT, BẠN CÓ QUYẾT ĐỊNH CHÚNG VỀ AN TRỰC ĐÔNG TÂY? BẮC NAM  
18 TRỰC? VÀ MỘT SỐ VÍ DỤ, KIỂU MỘT LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ ĐÓ ĐÃ  
19 ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀ GIẢM THIỂU NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI HUYỆN VÌ VẬY  
20 BẠN GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN VOTERS. VÌ KHI BẠN DI CHUYỂN BẦU  
21 CỬ TỪ MỘT QUẬN ĐẾN MỌI NGƯỜI KHÁC NÓ CÓ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC  
22 CHUYỂN ĐỘNG TỪ MỘT CHU KỲ BẦU CỬ ĐẾN MỘT CHU KỲ KHÁC XIN LỖI  
23 BẠN SẼ CÓ SAU VOTE TWICE VÌ HỌ ĐÃ ĐƯỢC ĐÃ CHUYỂN ĐI NHƯNG CŨNG  
24 CÓ TIỀM NĂNG NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHUYỂN ĐI TỪ MỘT CHU KỲ ĐẾN NGƯỜI  
25 KHÁC HỌ SẼ BỎ QUA BẦU CỬ HỌ SẼ BỎ LỖ BẦU CỬ. ĐANG CỐ GẮNG TỐI



1 THIỀU TÁC ĐỘNG LÀ MỘT XÉT TUYỂN HỢP PHÁP. VÀ ĐIỀU ĐÓ CÓ THỂ LÀ  
2 THAM GIA XÉT TUYỂN CÒN LÂU DÀI NHƯ NÓ KHÔNG VI PHẠM TIÊU CHÍ  
3 TRẠNG THÁI. NỮA VÍ DỤ LIÊN QUAN LÀ TRÁNH ĐẦU ĐẾN ĐẦU CÁC CUỘC  
4 THI GIỮA Ý NGHĨA LÀM THÀNH VIÊN NỔI BẬT CHẮC CHẮN HỌ Ở LẠI  
5 TRONG VÒNG CỦA HỌ CÁC QUẬN HIỆN TẠI. NÓ KHÔNG THỂ CÁC QUẬN VẼ  
6 VẬY VẬY BẠN TRÁNH CẠNH TRANH KHÔNG CÓ CÁC KHU VỰC VẼ ĐƯỢC CẦN  
7 THIẾT ĐƯỢC YÊU THÍCH NHƯNG ĐÓ LÀ TRÁNH DI CHUYỂN CHÚNG RA  
8 NGOÀI HUYỆN CỦA HỌ. VÀ KHÁC NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ NÓI VÀO XEM  
9 XÉT, CÁC BÁO CÁO CÁC YÊU CẦU CẦN THIẾT VÀ CDPS KHÔNG ĐƯỢC ĐƯỢC  
10 QUYẾT ĐỊNH NHƯNG CÓ THỂ NHỮNG ĐIỀU KHÁC NHƯ TRƯỜNG HỌC CÁC KHU  
11 VỰC BẠN NỘP VÀO TÀI KHOẢN HOẶC CÁC KHU DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG HOẶC  
12 NHỮNG ĐIỀU KHÁC ĐƯỢC DANH SÁCH TRONG THỐNG KÊ MÀ BẠN CÓ THỂ  
13 MUỐN NGƯỜI XEM XÉT VÀ RẰNG, ĐÓ, ĐIỀU. VẪN CÓ VAI TRÒ ĐỐI VỚI  
14 CÁC TIÊU CHÍ TRUYỀN THỐNG NÀY NHƯNG CÓ NHIỀU HƠN VAI TRÒ CỦA  
15 SUBORDINATE HƠN ĐÃ SỬ DỤNG ĐƯỢC. VẬY, TÔI SẼ MỞ NÓ LÊN ĐẾN CÂU  
16 HỎI.

17

18 **DAN EILERMAN:** TỐT. CẢM TẠ BẠN RẤT NHIỀU, CHRIS. ĐÓ LÀ THỰC SỰ  
19 TỐT VÀ QUAN TÂM THÔNG TIN. ÂM THANH NHƯ VẬY CHÚNG TÔI VẪN SÓM  
20 SÓM TRONG QUÁ TRÌNH. CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN SỞ HỮU Ý TƯỞNG TỐT VỀ  
21 NHỮNG CON SỐ ĐANG BẮT ĐẦU TÌM KIẾM QUẬN MARIN. NHƯNG CÓ SÓM  
22 TRONG QUÁ TRÌNH VÀ CHÚNG TÔI PHẢI CHỜ ĐỂ NHÀ NƯỚC ĐIỀU CHỈNH  
23 ĐIỀU ĐÓ DỮ LIỆU CHỈ ĐƯỢC LIÊN QUAN BỞI CHÍNH PHỦ LIÊN BANG A  
24 COUPLE TRONG TUẦN NỮA. VÀ TÔI MUỐN NHẮC LẠI CÔNG CHÚNG VÀ  
25 CHÚNG TÔI NÓI NÓ CÓ NHIỀU LẦN NGAY HÔM NAY. ĐÁNH DẤU NGOÀI



1 TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, WWW.REDISTRICTMARIN.ORG. Ở ĐÓ RẤT  
2 NHIỀU THÔNG TIN ĐÃ CÓ TRÊN TRANG WEB ĐÓ CHO CÔNG CHÚNG ĐỂ XEM  
3 LẠI, BAO GỒM LỊCH TRÌNH ĐI RỒI. CHÚNG TÔI LÀM CÓ MỘT PHIẾU  
4 NGHE ĐỊNH DẠNG CHÚNG TÔI ĐANG LẬP KẾ HOẠCH VÀO THÁNG 10, SỞ  
5 HỮU MỘT COUPLE THÊM TRONG THÁNG 11 HOẶC THÁNG 12. NHƯNG VỚI  
6 RỒI, TÔI NGHĨ TÔI MUỐN GÌ VIỆC CẦN LÀM LÀ ĐẾN VỚI ANNA GUILLES  
7 TO MÔ TẢ CÁCH CÂU HỎI VÀ QUY TRÌNH TRẢ LỜI SẼ HOẠT ĐỘNG TRONG  
8 VIỆC NÀY MÔI TRƯỜNG HYBRID CỦA BUỔI SÁNG. ANA MONG CÁC BẠN  
9 MUỐN MÔ TẢ ĐÓ CHO CÔNG CHÚNG?

10

11 **ANA GUILLES:** CẢM ƠN ANH DÂN. NHƯ Ý NGHĨA ĐÂY LÀ HYBRID CUỘC  
12 HỌP. CHÚNG TÔI CÓ ĐỐI TƯỢNG CÁC THÀNH VIÊN XEM QUA ZOOM NGAY  
13 HÔM NAY CŨNG NHƯ CÁC THÀNH VIÊN TRONG THÍNH GIẢ. ĐÂY LÀ LẦN  
14 ĐẦU TIÊN HỌP HYBRID MÀ CHÚNG TÔI ĐẾN CÓ ĐÂY TẠI ĐÂY. VÌ THỂ  
15 CHÚNG TÔI RẤT HẤP DẪN VỀ ĐIỀU ĐÓ. VÀ CON ĐƯỜNG CHÚNG TÔI ĐANG  
16 ĐI ĐẾN DI CHUYỂN TIẾP THEO VỚI CÂU HỎI LÀ RẰNG CHÚNG TÔI ĐANG  
17 ĐI ĐẾN ĐỐI TƯỢNG ZOOM ĐẦU TIÊN VÀ CHO PHÉP HỌ HỎI NHỮNG CÂU  
18 HỎI CỦA HỌ CHÚNG TÔI SẼ ĐẾN ĐỐI TƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI THÀNH VIÊN  
19 Ở ĐÂY LÀ CÁ NHÂN VÀ TRONG CÁC NHÀ VÔ ĐỊCH CHO BẤT KỲ PHẦN BỔ  
20 SUNG NÀO CÂU HỎI. NẾU BẠN ĐANG THAM GIA QUA ZOOM VÀ BẠN MUỐN  
21 HẸN HÒ HỎI CÂU HỎI HOẶC ĐẶT NHẬN XÉT BẠN CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY  
22 BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CHỨC NĂNG TAY RA KHỎI ĐỂ CHO NGƯỜI ĐIỀU  
23 CHỈNH BIẾT BẠN MUỐN NÓI HOẶC NẾU BẠN ĐANG GỌI VÀO, BẠN CÓ THỂ  
24 NHẤN CHÍN NGÔI SAO VÀ ĐIỀU ĐÓ CŨNG SẼ THÔNG BÁO NGƯỜI ĐIỀU

08/21/2021



1 CHỈNH. TẠI ĐIỂM NÀY, AL, CHÚNG TÔI CÓ BẤT KỲ LOA NÀO TỪ ZOOM  
2 CÓ CÂU HỎI?

3

4 **NGƯỜI ĐIỀU CHỈNH:** CÓ. CHÚNG TA CÓ ÔNG. PAUL COEN. CHÚNG TÔI  
5 SẼ KHUYẾN MÃI BẠN ĐẾN DANH SÁCH PANELIST VÀ TẠI ĐIỂM ĐÓ BẠN CÓ  
6 THẺ MỞ RỘNG VÀ BẠN SẼ CÓ LỰA CHỌN CHIA SẺ VIDEO.

7

8 **NGƯỜI NÓI:** CẢM ƠN BẠN. BẠN CÓ THỂ MUỐN GIỮ CÂU HỎI NÀY CHO  
9 ĐẾN KHI BẠN BẮT ĐẦU NÓI CHUYỆN VỀ PHẦN MỀM BẢN ĐỒ. NHUNG, TÔI  
10 ĐÃ THEO DÕI CÙNG POWERPOINT VÀ XIN LỖI CHO TÔI VỀ HÌNH ẢNH  
11 HIỆU TRƯỞNG RẰNG BẠN ĐÃ HIỆN THỊ TRONG POWERPOINT I ĐÃ TẠO  
12 TRONG TÀI KHOẢN BẢN ĐỒ VÀ DỰ TOÁN HUYỆN VÀ DÂN SỐ VÀ CHỮ VIẾT  
13 TẮT KIỂM TOÁN CHÍNH XÁC SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁC QUẬN VẼ CÂN  
14 BẰNG ĐÓ. BẠN CÓ THỂ CHO CHÚNG TÔI MỘT Ý TƯỞNG KHI MAPTITUDE SẼ  
15 ĐƯỢC CẬP NHẬT?

16

17 **KRISTEN PARKS:** BẠN LÀ KHẮC PHỤC RẰNG VIỆC LẬP BẢN ĐỒ TRỰC  
18 TUYẾN CÁC CÔNG CỤ VẪN ĐƯỢC PHỔ BIẾN VỚI DỰ KIẾN DỮ LIỆU NĂM  
19 2020 DỰA TRÊN KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG MỸ LÀ DỰ ÁN TĂNG TRƯỞNG. NHƯ  
20 VẬY CÁC CÔNG CỤ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT. HỌ ĐANG CHẠY THEO CÁC CƠ SỞ  
21 RIÊNG. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ SỰ KIỂM SOÁT VỀ ĐIỀU ĐÓ CHÚNG TÔI  
22 NHUNG CHÚNG TÔI ĐANG MONG ĐỢI DỮ LIỆU NÀY ĐƯỢC CẬP NHẬT  
23 MAPTITUDE PROBABLY TRONG TUẦN TỚI. NHUNG CHẮC CHẮN, ĐÓ LÀ ĐIỀU  
24 MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ HỎI QUỐC GIA GỬI ĐI AN THÔNG BÁO VỀ NÓ MỘT  
25 LẦN ĐÃ CẬP NHẬT. VÀ TÔI MUỐN NÓI VỚI CHÚNG TÔI CÓ CÔNG CỤ GIẤY

08/21/2021



1 NHƯ VẬY ĐÃ BAO GỒM NGÀY 12 THÁNG 8 PHÁT HÀNH DỮ LIỆU CENSUS.  
2 VÌ THẾ, ODDLY ĐỦ, LÊN ĐẾN NHIỀU NHẤT CỦA CHÚNG TÔI DỮ LIỆU DÂN  
3 SỐ NGÀY CÓ TRONG CỦA CHÚNG TÔI CÔNG CỤ ANALOG NHẤT.

4

5 **NGƯỜI NÓI:** CẢM ƠN BẠN.

6

7 **NGƯỜI ĐIỀU CHỈNH:** KHÔNG CÓ BỔ SUNG LOA TRONG XẾP HÀNG.

8

9 **ANNA GUILLES:** CẢM ƠN AL. CHÚNG TÔI CÓ BẤT CỨ SAU NÀO TRONG ĐỐI  
10 TƯỢNG HÔM NAY CÓ CÂU HỎI? NẾU VẬY, BẠN CÓ THỂ TIẾP CẬN PODIUM  
11 VÀ HỎI CÂU HỎI. VÀ NẾU KHÔNG, CHÚNG TÔI SẼ CHUYỂN ĐẾN VỚI  
12 KRISTEN'S BÀI THUYẾT TRÌNH. ĐƯỢC, CHÚNG TÔI CÓ KRISTEN CHUYỂN  
13 ĐỔI XUỐNG CHO NHÂN VIÊN TABLE AND SHE SẼ CHO CHÚNG TÔI A NHẬN  
14 XÉT VỀ CÁCH SỬ DỤNG CẢ HAI CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ TRỰC TUYẾN CŨNG  
15 NHƯ CÔNG CỤ GIẤY CỦA CHÚNG TÔI.

16

17 **KRISTEN PARKS:** CHÚNG TÔI ĐANG ĐI ĐẾN BẮT ĐẦU  
18 REDISTRICTMARIN.ORG NÀY LÀ CHỦ NHÀ CHO TẤT CẢ CÁC LIÊN QUAN  
19 ĐẾN ĐỔI MỚI THÔNG TIN ĐÂY LÀ TRANG WEB CHÚNG TÔI ĐÃ CẤM TẮT CẢ  
20 BUỔI SÁNG. VÀ TRÊN TRANG WEB NÀY, BẠN CÓ THỂ DI CHUYỂN ĐỀ VẼ  
21 BẢN ĐỒ VÀ ĐÂY LÀ NƠI BẠN ĐANG ĐI ĐỂ TÌM KIẾM TẤT CẢ CÁC CÔNG  
22 CỤ LẬP BẢN ĐỒ CÓ SN CHO CÔNG CHÚNG. VÀ, TÔI CHỈ MUỐN NÓI ĐIỀU  
23 ĐÓ, TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI QUAN TRỌNG NHƯ VẬY VÌ, LÝ TƯỢNG, BẢN  
24 ĐỒ CUỐI CÙNG CHÚNG TÔI KẾT THÚC VỚI, SẼ LÀ MỘT BẢN ĐỒ DO CÁC  
25 THÀNH VIÊN CỦA CÔNG KHAI TRONG THUỘC TÍNH VỚI BAN GIÁM SÁT VÀ



1 CỬA NDZ VAI TRÒ SẼ KHÔNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẬN Ở ĐÂY,  
2 NHƯNG ĐƠN GIẢN ĐỂ GIÚP ĐỠ CÔNG CỘNG VÀ BAN TẠO RA CÁC BẢN ĐỒ  
3 SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CÓ SN VÀ MỸ RẰNG HỌ CHÍNH XÁC. VẬY, TRÊN  
4 TRANG NÀY BẠN ĐANG ĐI ĐẾN XEM HAI CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN KHÁC  
5 NHAU, QUẬN R LÀ ĐƯỜNG TRỰC TUYẾN ĐẦU TIÊN DỤNG CỤ. ĐÂY LÀ CÁI  
6 ĐƠN GIẢN NHẤT. CHÚNG TÔI CŨNG CÓ MỘT VIDEO DEMO NGẮN VẬY BẠN  
7 CÓ THỂ XEM CÁCH SỬ DỤNG CÔNG CỤ NÀY. TÔI SẼ HIỂN THỊ BẠN CHỈ  
8 LÀ MỘT NGƯỜI MẸ. MAPTITUDE LÀ NÂNG CAO HƠN ĐƯỢC HOÀN THÀNH HƠN  
9 CÔNG CỤ DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐIỆN CÓ CÓ NHIỀU DỮ LIỆU TRONG  
10 NÓ VÀ CHO PHÉP BẠN LÀM ĐƯỢC RẤT NHIỀU BIT HƠN. TÔI SẼ GIỚI  
11 THIỆU CHO BẠN CÁCH SỬ DỤNG ĐIỀU ĐÓ. NHƯNG CHÚNG TÔI CŨNG CÓ  
12 YOUTUBE DEMO TRÊN TRANG WEB Ở ĐÂY LÀ TỐT. VẬY, CHÚNG TÔI CŨNG  
13 CHỈ CÓ GIẤY CÁC BẢN ĐỒ NÀY, NẾU BẠN ĐANG CHẠY TRỰC TUYẾN NHƯNG  
14 BẠN KHÔNG CÓ TRUY CẬP VÀO MÁY IN VÀ BẠN MUỐN CHỈ SỬ DỤNG BẢN  
15 ĐỒ GIẤY, ĐỊNH NGHĨA ĐẾN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VÀ BẠN CÓ THỂ  
16 LIÊN HỆ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VĂN PHÒNG VÀ HỌ CÓ THỂ CÓ  
17 ĐƯỢC BẠN BẢN ĐỒ GIẤY. CHÚNG TA CÓ CHÚNG IN Ở ĐÂY TRONG CHAMBER  
18 HÔM NAY. NHƯNG NHỮNG ĐIỀU NÀY SẼ CHO PHÉP BẠN ĐỀ VẼ THỰC SỰ SỬ  
19 DỤNG CỦA BẠN TIỀN MẶT CÓ MÀU HOẶC CRAYONS HOẶC SAO CŨNG ĐƯỢC.  
20 VÀ ĐÂY CÓ THỂ LÀ MỘT THỰC SỰ LÀ CÁCH TUYỆT VỜI ĐỂ CHỈ CÓ ĐƯỢC  
21 BẮT ĐẦU LẬP BẢN ĐỒ. GIẤY NÀY CHỈ CÓ BẢN ĐỒ SẼ MIMIC NHỮNG GÌ  
22 TÔI LÀ ĐI CHIA SẼ CÁC BẠN Ở QUẬN R. VÀ SAU ĐÓ CŨNG CÓ BỔ SUNG  
23 MICROSOFT EXCEL VỚI DỮ LIỆU DÂN SỐ VÀ ĐÂY LÀ BẢN PHÁT HÀNH GẦN  
24 ĐÂY NHẤT CỦA DỮ LIỆU DÂN SỐ. ĐỐI VỚI BẢN ĐỒ TRỰC TUYẾN BẠN CÓ  
25 THỂ GỬI BẤT KỲ BẢN ĐỒ ĐIỆN NÀO CHO CÁC BẢN ĐỒ GIẤY BẠN CÓ THỂ

08/21/2021



1 NỘP CHÚNG BẰNG ĐIỆN TỬ HOẶC NGƯỜI TRONG. BẠN CÓ THỂ XEM HÌNH  
2 ẢNH VỀ BẢN ĐỒ GIẤY CỦA BẠN VÀ E-MAIL ĐÓ. CHÚNG TÔI CÓ NHIỀU  
3 CÁC LỰA CHỌN VUI LÒNG CẢM ƠN SỬ DỤNG TẤT CẢ CHÚNG, NGAY LẬP  
4 TỨC VÀO A KHĂN GIẤY. CÔNG CỤ ĐẦU TIÊN LÀ QUẬN R. KHI BẠN BẮM  
5 VÀO LIÊN KẾT ĐÂY, NÓ SẼ ĐƯA BẠN ĐẾN TRANG WEB NÀY CHO QUỐC GIA  
6 MARIN. VÀ CÔNG CỤ NÀY CHỈ ĐƯỢC TẠO TRONG TIẾNG ANH, NHƯNG TÔI  
7 MUỐN NHANH CHÓNG HÃY HIỂU VỀ BẠN, NẾU BẠN ĐANG ƯU ĐÃI ĐỀ SỬ  
8 DỤNG NGÔN NGỮ KHÁC, NẾU BẠN SỬ DỤNG GOOGLE CHROME VÀ BẠN SỬ  
9 DỤNG MỞ RỘNG BẢN DỊCH GOOGLE, BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ NÀY  
10 VÀO CÔNG CỤ KHÁC NGÔN NGỮ. TÔI CHỈ MUỐN HIỂN THỊ VẬY NẾU BẠN  
11 ĐANG DỊCH TRÌNH DUYỆT VÀO SPANISH, CHO INSTANCE, TOÀN BỘ CÔNG  
12 CỤ SẼ RA MẮT VÀ LÀ CÓ THỂ ĐÃ DỊCH. TÔI NGHĨ LÀ CÓ THỂ ĐƯỢC RẤT  
13 GIÚP ĐỠ. VẬY CHỈ MUỐN ĐỂ BẠN BIẾT ĐIỀU ĐÓ VÀ TÔI ĐANG ĐI QUAY  
14 LẠI TIẾNG ANH PHIÊN BẢN. TRÊN TRANG NÀY, CHO QUẬN R, BẠN ĐANG  
15 ĐI XEM HAI LỰA CHỌN. HỘP TÍM, ĐÂY LÀ ĐỀ VẼ TẤT CẢ NĂM CÁC  
16 QUẬN. TÔI THỰC SỰ ĐANG BẮM VÀO HỘP ĐỎ Ở ĐÂY VÀ DEMONSTRATE CHO  
17 BẠN CÁCH VẼ MỘT CỘNG ĐỒNG QUAN TÂM, HOẶC NHU CẦU. THỰC SỰ, SỰ  
18 KHÁC BIỆT DUY NHẤT GIỮA HAI CÔNG CỤ NÀY LÀ NHƯ VẬY KHI BẠN VẼ  
19 CỘNG ĐỒNG, BẠN ĐƯỢC PHÉP HÃY VẼ CÁC CỘNG ĐỒNG VƯỢT TRỘI, VÌ  
20 CHÚNG TÔI CÔNG NHẬN ĐIỀU ĐÓ, VÌ INSTANCE, CÓ MỘT SỐ HOMES, BẠN  
21 BIẾT, CÓ THỂ XÁC ĐỊNH TRONG HAI KHU VỰC NHU CẦU KHÁC NHAU HOẶC  
22 CỘNG ĐỒNG, VÌ VẬY BẠN CÓ THỂ VẼ VƯỢT QUA VỚI CÔNG CỤ NÀY TẠI  
23 ĐÂY. ĐƯỢC CHỨ. VÌ VẬY, TỰ ĐỘNG LÀ BẠN XEM CÁC BÁC SĨ CỦA QUỐC  
24 GIA ĐÂY, VÀ ĐÂY LÀ, LẠI, AN TĂNG CƯỜNG DỄ DÀNG SỬ DỤNG CÔNG  
25 CỤ. BẠN CÓ THỂ ZOOM VÀO VÀ RA. BẠN CÓ THỂ NHẤP VÀ KÉO BẢN ĐỒ,





1 VẬY CHÚC NĂNG ĐÓ LÀ QUITE DỄ. Ở BÊN PHẢI CỦA MÀN HÌNH, BẠN CÓ  
2 NÚT NÀY ĐÂY VỚI TAY. ĐÂY LÀ CHO KHI BẠN MUỐN NHẤP VÀ KÉO BẢN  
3 ĐỒ. BẠN CÓ BÀN CHẢI SƠN DỤNG CỤ. ĐÂY LÀ CÁCH BẠN ĐANG ĐI ĐỂ  
4 CHỌN CÁC KHU VỰC MÀ BẠN MUỐN SƠ ĐỒ. CÓ CÔNG CỤ LỖI. NẾU BẠN  
5 KIỂM ĐƯỢC. VÀ SAU ĐÓ CÓ TÌM KIẾM NÚT Ở ĐÂY, NƠI ĐÈN PHIM SẼ  
6 ĐĂNG KÝ THÊM THÔNG TIN VÀ TÔI SẼ HIỂU RẰNG BẠN TRONG MỘT CHỖC  
7 LÁT. TÔI MUỐN ĐIỀM MÀ BẠN KHÔNG CẦN TẠO MỘT TÀI KHOẢN HOẶC  
8 ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG NÀY CÔNG CỤ HOẶC ĐỂ LƯU HOẶC GỬI BẢN ĐỒ  
9 VÀO NÓ. VẬY, HÃY NÓI BẠN MUỐN VẼ KHU VỰC BẠN NGHĨ LÀ QUAN  
10 TRỌNG. CHÚNG TÔI ĐANG BẤM VÀO TRÊN BÀN CHẢI SƠN. VÀ BÀN CHẢI  
11 SƠN CÓ THỂ ĐI TỪ KÍCH THƯỚC RẤT LỚN VÀ KHI BẠN HOVER OVER, NÓ  
12 SẼ THẤY BẠN NHIỀU KHỐI NÓ ĐANG ĐI CHỌN. HOẶC, BẠN CÓ THỂ LÀM  
13 SƠN BÀN CHẢI NHỎ HƠN, VÀ CHỈ CẦN LÀM KHỐI CÁ NHÂN. BÂY GIỜ,  
14 ĐÂY LÀ MỘT CÔNG CỤ ĐẸP HÃY SỬ DỤNG, VÌ NẾU CHÚNG TA ĐẾN VẼ MỘT  
15 CỘNG ĐỒNG, BẠN CÓ THỂ THỰC SỰ NHẤP VÀ RÚT VÀO VÀ NÓ SẼ CHỌN  
16 MỌI THỨ TRONG NÓ HÃY ĐẾN ĐƯỢC, VÀ HÃY ĐỂ TÔI CHUYỂN ĐI PAP A  
17 LITTLE BIT, QUAY LẠI CHO TÔI SƠN BÀN CHẢI HOẶC BẠN CÓ THỂ NHẤP  
18 VÀO MẢNH THEO MẢNH ĐỂ CHỌN CHÚNG. VÀ NHƯ CÁC KHỐI NÀY TÔI ĐANG  
19 NHẤP VÀO BẬT MÀU XANH, HỌ ĐANG THÊM CHÚNG ĐẾN BẢN ĐỒ CỦA CHÚNG  
20 TÔI. VÀ TÔI ĐANG ĐIỀN VÀO CÁC KHỐI NÀY ĐÂY LÀ EM ĐÂY. ĐƯỢC  
21 CHỨ. HÃY CHỈ LÀ ĐIỀM YẾU CỦA TÔI DEMOING, VÌ VẬY TÔI CHẮC CHẮN  
22 KHÔNG KHUYẾN NGHỊ RẰNG ĐÂY LÀ CỦA AI CỘNG ĐỒNG. TÔI CHỈ ĐANG  
23 VẼ NÓ NGẪU NHIÊN, DÀNH CHO NHU CẦU MỤC ĐÍCH. VẬY BÂY GIỜ CHÚNG  
24 TÔI BẮT ĐẦU VẼ CỘNG ĐỒNG NÀY VÀO ĐÂY BLUE, ĐIỀU CHÚNG TÔI ĐANG  
25 MONG MUỐN ĐỔI VỚI BẠN LÀ CHO NÓ MỘT TÊN VÀ MÔ TẢ NÓ TRONG MỘT



1 SỔ CÁCH. VÌ THẾ, HÔM NAY, TÔI SẼ GỌI CHO TÔI, DEMO, VÌ VẬY  
2 CHÚNG TÔI BIẾT NÓ KHÔNG PHẢI LÀ BẢN ĐỒ THỰC SỰ NÊN LÀ ĐƯỢC XEM  
3 XÉT. VÀ CHÚNG TÔI SẼ GỌI LÀ DEMO. CỘNG ĐỒNG LÃI SUẤT. TẠI VÌ  
4 CHÚNG TÔI KHÔNG VẼ MỘT QUẬN, CHÚNG TÔI ĐANG RÚT RA CỘNG ĐỒNG  
5 CỦA LÃI. VÀ VẬY NÀY TỰ ĐỘNG NÓI BẠN, ĐÂY, DEMO. NẾU TÔI MUỐN  
6 HÃY ĐỂ LẠI VÀ QUAY LẠI ĐÂY, TÔI CÓ THỂ. VÀ NÓ SẼ CHO TÔI BIẾT  
7 TẤT CẢ CÁC CÁC TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA NHỮNG ĐIỀU MÀ TÔI LÀM VIỆC  
8 TRÊN TRONG KHI XUỐNG DROP THỰC ĐƠN. VÌ VẬY, CHÚNG TÔI MUỐN XEM  
9 LỚN NHƯ THẾ NÀO CỦA A DÂN SỐ TÔI ĐÃ BAO GỒM CỘNG ĐỒNG NÀY,  
10 CHÚNG TÔI CÓ THỂ BẤM VÀO BẢNG ĐÁNH GIÁ VÀ BẠN CÓ THỂ XEM RẰNG  
11 TÔI ĐÃ CHỌN MỘT KHU VỰC VỚI 19.177/78 NGƯỜI TRONG QUỐC GIA VÀ  
12 NÓ CŨNG CHO TÔI MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHU VỰC CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC CHỌN  
13 TRONG ĐIỀU KHOẢN CỦA NẦM VÌ DÂN SỐ TUỔI CHO KHU VỰC TÔI ĐÃ  
14 CHỌN Ở ĐÂY. BẠN CÓ THỂ XEM CÓ GIỚI THIỆU 7,9% CÔNG DÂN TUỔI  
15 BẦU CỬ RẰNG LATINO ĐANG Ở VÙNG ĐÓ, MÀ ĐƯỢC QUYỀN SỞ HỮU CHO  
16 CÁC QUỐC GIA, TỔNG THỂ. VÀ NẾU BẠN ĐANG XEM NÀY VÀ NÓI, TẠI  
17 SAO LẠI LÀ CON SỐ NÀY Ở ĐÂY CHO QUỐC GIA MARIN ÍT HƠN TỔNG DÂN  
18 SỐ, LÀ VÌ ĐÂY LÀ BẦU CỬ TUỔI, QUYỀN, VẬY CHỈ CÓ CÔNG DÂN 18  
19 TRỞ LÊN. CHÚNG TÔI ĐANG ĐI - VÀ TÔI - ĐƯỢC CHỨ. [CON GÁI] HOÀN  
20 HẢO. VÌ VẬY HÃY NÓI TÔI ĐÃ NHẤN TIN LÊN, TÔI MUỐN XÓA MỘT SỐ  
21 CÁI NÀY, CHÍNH XÁC CŨNG NHƯ SON NÓ. BẠN CÓ THỂ NHẤP VÀ DRAG,  
22 HOẶC BẠN CÓ THỂ CHỌN BIT THEO CHÚT. CHẶN BẰNG CHẶN. NẾU BẠN  
23 ĐANG SỬ DỤNG - CÙNG CÔNG CỤ NÀY ĐỂ VẼ TẤT CẢ NĂM CÁC QUẬN GIÁM  
24 SÁT, CNTT LÀM VIỆC CHÍNH XÁC THEO CÁCH CÙNG. VẬY, MỘT LẦN BẠN  
25 ĐÃ KẾT THÚC VÀ BẠN ĐÃ TẠO HỖ TRỢ RẰNG BẠN THÍCH VÀ BẠN ĐÃ MÔ

08/21/2021



1 TẢ NÓ, VÌ SAO NÓ LÀ CỘNG ĐỒNG, BẠN BIẾT? ĐÂY LÀ CỘNG ĐỒNG  
2 DEMO, ĐIỀU GÌ MANG LẠI TẤT CẢ CHÚNG TÔI CỘNG ĐỒNG DEMO NÀY LÀ  
3 NHƯ VẬY CHÚNG TÔI QUAN TÂM ĐẾN ĐIỀU CHỈNH VÀ CHÚNG TÔI LÀ TẤT  
4 CẢ TRỞ THÀNH NERDS BẢN ĐỒ VÀ VẬY ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ MANG LẠI CHO  
5 CHÚNG TÔI CÙNG NHAU HÔM NAY. VẬY, ĐIỀU KHÁC MÀ BẠN CÓ THỂ CHỌN  
6 HIỆN THỊ DƯỚI CÁC BẢNG DỮ LIỆU LÀ CÁC QUẬN HIỆN TẠI, NẾU BẠN  
7 MUỐN XEM, PHẢI KHÔNG? VẬY, NÓ ĐANG KÉO DÀI ĐÓ HIỆN TẠI, BẠN CÓ  
8 THỂ XEM TÔI ĐÃ KHAI THÁC CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂY ĐÓ MANG LẠI CÁC BỨC  
9 XÚC CỦA HAI KHÁC NHAU HIỆN TẠI CÁC QUẬN. CŨNG CÓ MỘT SỐ CÁC  
10 HÌNH ẢNH KHÁC BẠN CÓ THỂ HÃY CÓ THỂ XEM. HÃY XEM NÀO. CHÚNG  
11 TÔI ĐẾN ĐÓ. VẬY NẾU CHÚNG TÔI CÓ THỂ - NẾU CHÚNG TÔI MUỐN XEM  
12 MỘT SỐ TRONG SỐ NÀY CÁC ĐIỂM DỮ LIỆU MÀ CHÚNG TÔI CÓ VÀ SỬ  
13 DỤNG NHỮNG ĐIỀU ĐÓ ĐỂ HƯỚNG DẪN GIÚP ĐỠ TẠO CỘNG ĐỒNG CỦA  
14 CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI CÓ THỂ. CHÚNG TÔI CÓ THỂ XEM, CHO  
15 INSTANCE NẾU CHÚNG TÔI MUỐN XEM DÂN SỐ LATINO, THÌ CÔNG DÂN BỎ  
16 PHIẾU TUỔI, LATINO DÂN SỐ VÀ SAU ĐÓ CHÚNG TÔI XEM ĐÃ CHIA SẺ,  
17 TẠI ĐÂY, TRÊN BẢN ĐỒ. VÌ THẾ, TỪ CHIẾU SÁNG, ĐẾN TỐI ĐEN ĐÂY,  
18 SẼ LÀ PHẦN TRĂM CỦA KHỐI CENSUS ĐÓ LÀ LATINO. VẬY CÓ MỘT SỐ  
19 NHÂN VIÊN BẠN CÓ THỂ XEM TRÊN ĐÂY. TƯỜNG, TÔI KHUYẾN CÁO CÁCH  
20 SỬ DỤNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG CÔNG CỤ NÀY CHỈ ĐỂ VẼ. NÓ KHÔNG HỮU  
21 ÍCH CHO XEM TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ THÔNG TIN. LẠI, BẠN CÓ THỂ  
22 LÀM, HOÀN TÁC VÀ TÔI LÀ THỰC TẾ HẾT BẢN VẼ CỦA TÔI. NHƯ BẠN CÓ  
23 THỂ THẤY. TÔI KHÔNG THAM GIA CỦA TÔI LỖI. HÃY TIẾT KIỆM ĐIỀU  
24 NÀY. ĐÓ LÀ TIẾT KIỆM MỘT LẦN NHẤP. MÀ LÀ KINH NGẠC. VÌ VẬY,  
25 MỘT LẦN BẠN BẤM VÀO T BẠN SẼ NHẬN POP-UP NÀY. VÀ NẾU BẠN MUỐN

08/21/2021



1 LƯU BẢN ĐỒ ĐÓ LÀ MỘT CÔNG VIỆC TRONG TIẾN TRÌNH, BẠN CÓ THỂ  
2 LƯU ĐƯỢC NHƯ BẢN THẢO. VÀ THÌ KHI BẠN HÃY QUAY LẠI TRANG WEB  
3 NÀY, NẾU BẠN ĐANG TRÊN CÙNG MÁY TÍNH VÀ CÙNG TRÌNH DUYỆT NÓ SẼ  
4 KÉO DÀI NÓ LÊN HOẶC NÓ SẼ CHO PHÉP BẠN CHỌN NÓ THEO TÊN. MỘT  
5 ĐIỀU TÔI CHẮC CHẮN LÀ CHIA SẼ NÓ ĐẾN VỚI BỘ SUU TẬP. BỞI VÌ,  
6 LUÔN HỌ ĐANG CHO BẠN MỘT URL RẰNG BẠN CÓ THỂ SAO CHÉP VÀ CHIA  
7 SẼ BẢN ĐỒ BẠN ĐANG LÀM VIỆC VỚI BẠN BÈ HOẶC VỚI BAN GIÁM SÁT  
8 HOẶC BẤT CỨ AI MÀ BẠN MUỐN, NẾU BẠN NHẤP VÀO "CHIA SẼ NGAY" SẼ  
9 CHIA SẼ CÔNG KHAI BẢN ĐỒ ĐÓ NGAY LẬP TỨC. NẾU BẠN KHÔNG CHIA  
10 SẼ NÓ VÀ BẠN CHỈ CẦN LƯU NÓ, VẬY NÓ SẼ NỘP NÓ VÀO QUẬN R VÀ  
11 VẬY KHÔNG CÓ AI SẼ CÓ THỂ TRUY CẬP NÓ KHÔNG CÓ URL. NẾU BẠN  
12 NHẤP VÀO CHIA SẼ NGAY BÂY GIỜ, NÓ SẼ CHIA SẼ ĐẾN A GALLERY VÀ  
13 NÓ SẼ POP-UP CHO BẤT CỨ AI TỪNG CÓ THỂ MUỐN SỬA BẢN ĐỒ CỦA BẠN  
14 HOẶC XEM NÓ, VÀ LÀM VIỆC TỪ NÓ. CỦA KHÓA HỌC, HỌ SẼ - HỌ THAY  
15 ĐỔI NHƯ NÓ NÓI TẠI ĐÂY, NẾU NGƯỜI KHÁC MUỐN THAY ĐỔI CỦA BẠN  
16 BẢN ĐỒ, NÓI CHUYỆN ĐƯỢC TIẾT KIỆM RIÊNG. ĐÓ LÀ LƯU CHỈ MỘT  
17 NHẤP VÀO, NÓ NÓI TIẾT KIỆM THẬT LÀ TUYỆT VỜI. TÔI THÍCH CÔNG  
18 CỤ NÀY RẤT NHIỀU. NÓ LÀ SIÊU DỄ DÀNG. CÓ RẤT NHIỀU HƠN TRONG  
19 DEPTH DEMONSTRATION Ở ĐÂY, QUÁ, TRÊN TRANG WEB MÀ BẠN CÓ THỂ  
20 XEM. NHƯNG TÔI MUỐN CHO BẠN BIẾT GIẤY BẢN ĐỒ. VÀ, RẤT CẦN  
21 THIẾT, TÔI MUỐN CHO BẠN HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG GIẤY BẢN ĐỒ VỚI  
22 MICROSOFT EXCEL CỦA CHÚNG TÔI BỔ SUNG SẼ THỰC HIỆN TÍNH TOÁN  
23 DÂN SỐ CHO BẠN KHÔNG CÓ - [CON GÁI] KHÔNG CÓ VIỆC SỬ DỤNG MÁY  
24 TÍNH. VÌ VẬY, NẾU BẠN ĐANG XEM NHỮNG ĐIỀU NÀY TỔNG SỐ BẢN ĐỒ  
25 DÂN SỐ, ĐÚNG, HỌ CÓ THỂ LÀ QUITE KHÓ ĐỂ XEM NHỮNG ĐIỀU Ở CẤP



1 ĐỘ ĐẦY ĐỦ. VÀ BẠN CÓ PHẢI SỬ DỤNG MÁY TÍNH TOÁN NẾU BẠN ĐANG  
2 THỬ VẼ A QUẬN, VÀ BẠN MUỐN THÊM DÂN SỐ CÁC ĐƠN VỊ ĐỊA LÝ. VẬY  
3 CHÚNG TÔI LÀ GÌ CÓ, LÀ QUITE NICE, LÀ AN EXCEL SPREADSHEET ĐI  
4 VỚI BẢN ĐỒ PDF KHÁC, PHẢI KHÔNG? VÀ BẢN ĐỒ PDF NÀY, BÊN TRONG  
5 BẢN ĐỒ ĐÃ CÓ CÁC CON SỐ DÂN SỐ - CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN XEM ĐIỀU  
6 ĐÓ - CHÚNG TÔI MUỐN ĐỂ XEM ĐƠN VỊ DÂN SỐ. VÌ VẬY NHỮNG GÌ  
7 CHÚNG TÔI XEM BÂY GIỜ LÀ GÌ, INSTEAD TỔNG DÂN SỐ CHO MỖI ĐƠN  
8 VỊ ĐỊA LÝ Ở ĐÂY, CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC SỐ ID INSTEAD. VẬY ĐÓ LÀ  
9 MỘT RẤT DỄ DÀNG XEM. VÀ ĐÂY LÀ BẢN ĐỒ THỨ VỊ NẾU BẠN MUỐN VẼ  
10 MỘT QUẬN, VÀ BẠN MUỐN VẼ QUẬN CỦA BẠN, BẠN CÓ THỂ VẼ CHỈ MỘT  
11 QUẬN, HOẶC BẠN CÓ THỂ VẼ TẤT CẢ NĂM. VÌ VẬY, NẾU BẠN LÀ,  
12 PERHAPS, ĐI VẼ TRÊN BẢN ĐỒ GIẤY NÀY BẠN MUỐN HẸN HÒ BAO NHIÊU  
13 NGƯỜI ĐANG SỐNG TRONG KHU VỰC ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ NÀY HANDY EXCEL  
14 SPREADSHEET, Ở ĐÂY CÓ HƯỚNG DẪN. NHƯNG TÔI CHỈ SẼ CHO BẠN BIẾT  
15 CÁCH CÔNG TRÌNH NÓ. BẠN SẼ ĐI THEO ĐÓ SỐ ID, CÓ TRONG ĐÂY CỘT  
16 Ở ĐÂY, ĐÂY LÀ ID SỐ, QUYỀN VÀ BẠN SẼ ĐƠN GIẢN ĐĂNG KÝ SỐ ID  
17 RẰNG VẬY NẾU CHÚNG TÔI ĐANG XEM ĐƠN VỊ DÂN SỐ TÁM, CHÚNG TÔI  
18 CÓ THỂ GỬI ĐẾN MỘT HUYỆN ĐƯỢC KHÔNG? ĐƠN VỊ DÂN SỐ TÁM, CHÚNG  
19 TÔI MUỐN QUAY LẠI VÀ XEM NƠI ĐÓ LÀ. VẬY CÓ QUYỀN Ở ĐÂY. VÀ GỬI  
20 ĐẾN BỐN QUẬN, KHÓA HỌC NÀO LÀ, CHỈ NGẪU NHIÊN, VÀ VẬY, BẠN CÓ  
21 THỂ ĐƯA VÀO TẤT CẢ NÀY. BẠN BIẾT, HÃY ĐĂNG KÝ MỌI ĐIỀU. ĐIỀU  
22 GÌ NẾU CHÚNG TÔI ĐĂNG KÝ MỌI THỨ ĐẾN ĐÂY ĐẾN QUẬN BỐN. ĐỪNG  
23 LÀM ĐIỀU NÀY. BẠN CHUYÊN GIA KHÔNG MUỐN LÀM VIỆC NÀY. [CON  
24 GÁI] NÓ RẤT QUAN TRỌNG CỦA HỌ DEMO NHỮNG ĐIỀU KHÔNG AI LÀM  
25 ĐƯỢC MUỐN LÀM, VÌ, MỘT CÁCH KHÁC, NẾU TÔI NGHI NGỜ CÓ NGƯỜI

08/21/2021



1 THÌ MIGHT MUỐN LÀM, ĐÓ LÀ MỘT ÍT BIT QUÁ LÃNH ĐẠO. ĐƯỢC CHỨ.  
2 VÌ VẬY, MỘT LẦN BẠN ĐIỀN NÀY CHO MỖI ĐƠN VỊ DÂN SỐ NÀY KHU  
3 VỰC. VẬY CÓ 72 CỬA CHÚNG. CƠ BẢN BẠN ĐANG MANG LẠI ÍT MẢNH CỦA  
4 QUỐC GIA VÀ GỬI HỌ VÀO CÁC QUẬN. VÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI VỀ EXCEL  
5 SPREADSHEET NÀY CÓ KHI NÀO BẠN NHẬP VÀO KẾT QUẢ NÓ ĐẾN TỰ ĐỘNG  
6 CẬP NHẬT NÀY SPREADSHEET VÀ NÓ SẼ NÓI BẠN THÔNG TIN  
7 DEMOGRAPHIC VÀ DÂN SỐ. VẬY, BẠN CÓ THỂ XEM ĐI ĐẾN QUẬN BỐN, NÓ  
8 - ĐÓ ĐÃ KHÔNG RA NGOÀI Ở CÁC ĐOẠN 1, 2, 3 VÀ VÀ 5. NHƯNG BẠN  
9 ĐÃ CÓ THÔNG TIN CHO CÁC KHU VỰC I ĐƯỢC GỬI ĐẾN HUYỆN BỐN. BẠN  
10 CÓ THỂ XEM, TÔI ĐÃ KÝ GỬI MỘT NGƯỜI PHÁP NGÀN 791 - 40.791  
11 NGƯỜI VÀ BẠN CÓ THỂ XEM MỘT SỐ CÔNG DÂN LỰA CHỌN LỰA TUỔI HÌNH  
12 ẢNH, LATINOS, TRẮNG, ĐEN VÀ CHÂU Á. NHƯ MỘT LỜI NHẮC NHỞ KHI  
13 BẠN ĐANG XÂY DỰNG CÁC QUẬN, NHƯ BẠN NÓI TRONG TRÌNH BÀY, CÓ  
14 MỘT Ý TƯỞNG KÍCH THƯỚC QUẬN NÀY CHÚNG TÔI ĐANG LÀM VIỆC VỚI ĐÓ  
15 LÀ 50 - 51,768 DỰA TRÊN DỮ LIỆU HIỆN TẠI. LẠI, CHÚNG TÔI ĐANG  
16 ĐI CÓ MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH HIỆN TẠI DỮ LIỆU. NHƯNG NÓ SẼ PHÁT  
17 HIỆN XÓA Ở ĐÓ, AROUND, 51, 52,000, NHƯ KÍCH THƯỚC LÝ TƯỞNG CHO  
18 MỖI NGƯỜI GIÁM SÁT CÁC QUẬN. CHÚNG TA HÃY NHÌN VÀO KIỂM TOÁN  
19 CHÍNH XÁC. CÔNG CỤ NÀO LÀ CÔNG CỤ NÂNG CAO HƠN CỦA CHÚNG TÔI.  
20 VÀ SAU ĐÓ TÔI SẼ LẤY CÂU HỎI BẠN CÓ VỀ BẤT KỲ CÔNG CỤ NÀO VÀ  
21 QUÁ TRÌNH LẬP BẢN ĐỒ, TRONG TỔNG THỂ. VÌ THỂ MAPTITUDE, ĐÓ LÀ  
22 NÂNG CAO DỤNG CỤ. CÔNG CỤ NÂNG CAO, BẠN LÀM CẦN TẠO TÀI KHOẢN  
23 ĐỂ SỬ DỤNG. VẬY NÓ LÀ QUITE DỄ DÀNG NẾU BẠN LÀ NGƯỜI DÙNG MỚI.  
24 BẠN SẼ NHẬP VÀO NGƯỜI DÙNG MỚI, BẠN ĐƠN GIẢN NHẬP TRONG TÊN  
25 NGƯỜI DÙNG, MẬT KHẨU VÀ AN ĐỊA CHỈ E-MAIL VÀ BẠN TẠO MỘT TÀI



1 KHOẢN. SAU ĐÓ BẠN CÓ THỂ ĐI ĐẾN ĐĂNG NHẬP. VÌ VẬY TÔI ĐÃ TẠO  
2 AN TÀI KHOẢN TẠI ĐÂY. TRÂN TRỌNG NÓ ĐĂNG NHẬP, NẾU TÔI GỬI MẬT  
3 KHẨU CỦA TÔI ĐÚNG. ĐƯỢC CHỨ. VẬY ĐIỀU ĐẦU TIÊN LÀ ĐI HIỂN THỊ  
4 BẠN LÀ KẾ HOẠCH NGƯỜI QUẢN LÝ. VÀ NẾU BẠN CÓ ĐÃ TẠO BẤT KỲ KẾ  
5 HOẠCH NÀO, BẤT KỲ BẢN ĐỒ NÀO ĐÓ KẾ HOẠCH CẦN BẢN ĐỒ, TÔI ĐÃ  
6 TIẾT KIỂM MỘT Ở ĐÂY, GỌI LÀ DEMI NHƯNG NÓ THỰC SỰ KHÔNG CÓ BẤT  
7 CỨ ĐIỀU GÌ. CHÚNG TÔI CÓ THỂ MỞ NÓ HOẶC BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU VỚI  
8 BẢN ĐỒ NGÂN HÀNG. CÁCH BẠN TẠO MỘT CÁI MỚI LÀ BẠN CÓ THỂ NHẬP  
9 VÀO MỚI VÀ NÓI BẠN MUỐN ĐỂ LƯU GIỮ CÁC QUẬN HIỆN CÓ TRÊN NÓ  
10 NHƯ THAM KHẢO. VẬY BẠN BẮM TẠO. HOẶC ĐỂ LẠI NÓ VỚI KHOẢNG CÁCH  
11 TÊN VÀ NÓ MẤT MỘT PHÚT ĐỂ TÀI TẠI ĐÂY. NHƯNG BẠN ĐÃ THẤY ĐI  
12 XEM CÁI NÀY NHƯ BIT HƠN CỦA MỘT CÔNG CỤ ĐÃ HOÀN THÀNH. CÓ ĐI  
13 THÊM VÀO ĐÂY. TÔI MUỐN NỔI BẬT CHO BẠN, CÓ LỰA CHỌN, QUẬN -  
14 XEM THÊM - TÔI MUỐN NỔI BẬT CHO BẠN NHỮNG NGÔN NGỮ. VẬY NÀY  
15 CÔNG CỤ CÓ SN SAU SÁU NGÔN NGỮ. VÌ VẬY BẠN CÓ THỂ CHỌN LỰA  
16 CHỌN NGÔN NGỮ CỦA BẠN. NẾU BẠN CHỌN TIẾNG VIỆT, TOÀN BỘ CÔNG  
17 CỤ SẼ THAY ĐỔI ĐÓ NGÔN NGỮ. VÌ VẬY ĐÓ LÀ MỘT TRONG ƯU ĐIỂM KHI  
18 SỬ DỤNG MAPTITUDE. TÔI CŨNG CHẮC CHẮN RỒI MỌI NGƯỜI BẮT ĐẦU  
19 BẰNG CÁCH NHẬP VÀO MẸO. VÀ LỜI KHUYÊN SẼ ĐI BỘ BẠN QUA MÀN  
20 HÌNH. VẬY NÓ BẮT ĐẦU TẠI MENU NGÔN NGỮ BÂY GIỜ LÀ NÓI CHO BẠN  
21 CÁC CÔNG CỤ MÀ BẠN SỬ DỤNG ĐỂ VẼ THỰC TẾ MỘT QUẬN VÀ NÓ ĐANG  
22 NÓI VỚI BẠN BƯỚC NHƯ VẬY LÀM GÌ. VÌ VẬY NẾU BẠN CẢM THẤY, NẾU  
23 BẠN ĐANG THỬ CHƠI VỚI NÓ VÀ BẠN CẢM THẤY HƠN NỮA, HÃY ĐI ĐẾN  
24 ĐẦU VÀ NHẬP VÀO MẸO. ĐÓ LÀ SIÊU HỮU ÍCH. VẬY HÃY THU NHỎ. VÀ  
25 ĐIỀU ĐẦU TIÊN TÔI MUỐN HIỂU BIẾT BẠN LÀ NGƯỜI KHÁC BIỆT CÁC



1 TẦNG MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ TRÊN BẢN ĐỒ. ĐƯỢC CHỨ? VẬY ĐÂY LÀ, QUÁ  
2 ĐÂY TRÊN MẶT, TÙY CHỌN, TẦNG, VÌ VẬY CHÚNG TÔI BẮM LỚP. VÀ BẠN  
3 CÓ THỂ THẤY ĐIỀU ĐÓ CÓ RẤT NHIỀU NHÂN VIÊN ĐI LÀM Ở ĐÂY. BẠN  
4 CÓ THỂ KIỂM TRA VÀ BỎ LỠ NHỮNG ĐIỀU NÀY NHỮNG ĐIỀU ĐÚNG? HÃY  
5 NÓI RẰNG CÓ THỂ BẠN KHÔNG MUỐN XEM NƯỚC. ĐƯỢC CHỨ? VÀ NÓ SẼ  
6 LOẠI BỎ ĐIỀU ĐÓ. NHƯNG CÓ THỂ BẠN MUỐN LÀM GÌ XEM, CÁC TRƯỜNG  
7 TIỂU HỌC. ĐƯỢC CHỨ? VÌ VẬY BẠN CÓ THỂ NHẬP VÀ XEM CÁC KHU  
8 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐÂY. VÌ VẬY CÓ RẤT NHIỀU LỰA CHỌN. VÀ SAU  
9 ĐÓ LÀ CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC ĐIỀU BẠN CÓ THỂ MUỐN XEM TRÊN BẢN ĐỒ NÀY  
10 NHƯ ĐIỀM BẮT ĐẦU. BẠN CÓ THỂ NHÌN ĐƯỢC SỰ KHÁC BIỆT THÔNG TIN  
11 DEMOGRAPHIC, JUST GIỐNG NHƯ CHÚNG TÔI ĐÃ CHO BẠN BIẾT Ở NGƯỜI  
12 KHÁC DỤNG CỤ. ĐÂY RẤT DỄ DÀNG HƠN VÌ NÓ CHỈ LÀ MỘT GIỌT XUỐNG  
13 THỰC ĐƠN. VÌ VẬY GIẤY TỜ CHÚNG TÔI MUỐN NHÌN NGƯỜI THUÊ. TẤT  
14 CẢ ĐÚNG KHÔNG? ĐIỀU NÀY ĐẾN TỰ ĐỘNG CHIA SẼ TRONG BẢN ĐỒ NÀY  
15 CHO CHÚNG TÔI. VÀ HUYỀN THOẠI, TÔI KHÔNG BIẾT NẾU BẠN CÓ THỂ  
16 XEM Ở ĐÂY, RẤT ÍT RẤT NHIỀU CỨ ĐỀ XEM, NHƯNG NHỮNG GÌ CHÚNG  
17 TÔI NHẬN ĐƯỢC LÀ BẢN ĐỒ NHIỆT. ĐƯỢC CHỨ? ĐÓ ĐANG HIỂN THỊ LÊN  
18 PERCENT, NGƯỜI THUÊ TRONG MỖI CÁC NHÓM KHỐI NÀY HOẶC BAO GIỜ  
19 ĐƠN VỊ DÂN SỐ LÀ. ĐANG ĐI TỪ MÁT ĐẾN NÓNG. VẬY BẠN CÓ THỂ XEM  
20 Ở ĐÂY LÀ CÓ NHIỀU NGƯỜI CHO THUÊ TRONG ÍT NÀY ĐIỀM. VẬY CÓ RẤT  
21 NHIỀU CÁC DỮ LIỆU KHÁC NHAU MÀ BẠN CÓ THỂ XEM ĐƠN GIẢN TRONG  
22 CÔNG CỤ NÀY. CÁI MÀ LÀ MỘT CÁCH TUYỆT VỜI ĐỂ BẮT ĐẦU SỬ DỤNG  
23 NÓ. TÔI SỞ HỮU TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ NHÂN VIÊN VÌ VẬY CHÚNG TÔI  
24 CÓ THỂ THỰC TẾ BẮT ĐẦU VẼ CÔNG CỤ NÀY. VÌ VẬY HÃY BẮT ĐẦU CỨ  
25 CÁC QUẬN TIỂU HỌC. VÀ VÌ VẬY CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU VỚI HIỆN TẠI





1 ONES. TÔI ĐANG ĐI ĐẾN NHẬP VÀO CÔNG CỤ LỚP NÀY, VẬY CHÚNG TÔI  
2 CÓ THỂ ZOOM TẠI ĐÂY. VÀ BẠN CÓ THỂ ZOOM IN BẰNG CÁCH VẼ A HỘP,  
3 HOẶC MỘT HÌNH THỨC, HOẶC CHỈ BẤM VÀO BẢN ĐỒ. ĐÚNG? VÀ CÁC BẠN  
4 HÃY XEM CÁC CON ĐƯỜNG TẠI ĐÂY, NÀO LÀ QUITE NICE. HÃY ĐỂ TÔI  
5 XEM NẾU TÔI CÓ THỂ DI CHUYỂN HỘP NÀY. CHÚNG TÔI ĐẾN ĐÓ. ĐƯỢC  
6 CHỨ. VẬY CÔNG CỤ LÀ NHỮNG GÌ BẠN ĐANG ĐẾN THỰC TẾ DÙNG ĐỂ VẼ,  
7 SỬ DỤNG CÔNG CỤ NÀY. VÀ CÓ CÁC CÁCH KHÁC NHAU BẠN CÓ THỂ VẼ.  
8 BẠN CÓ THỂ VẼ BẰNG CÁCH VẼ MỘT MẠCH. BẠN CÓ THỂ VẼ HÌNH DẠNG  
9 KHÁC HOẶC BẠN CÓ THỂ ĐƠN GIẢN NHẬP VÀO ĐỂ CHỌN KHU VỰC. VÀ  
10 KHỐI LÀ KHU VỰC NHỎ NHẤT BẠN CÓ THỂ CHỌN. BẠN CŨNG CÓ THỂ CHỌN  
11 NHÓM KHỐI NÀO LÀ NHÓM KHỐI LỚN HƠN VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN, TẤT CẢ  
12 CÁC CON ĐƯỜNG LÊN TẬN NƠI. VẬY, HÃY ĐI VỚI NHÓM KHỐI. VÀ HÃY  
13 VẼ MỘT HÌNH DẠNG. VÀ CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU BẮT ĐẦU VẼ A QUẬN. VÀ,  
14 LẠI, HOÀN TOÀN NGẪU NHIÊN. BẠN XEM Ở ĐÂY LÀ GÌ THỰC SỰ CHO  
15 PHÉP TÔI TẠO HÌNH DẠNG VÀ TÔI CHỈ NHẬP VÀO CHO ĐIỂM. ĐƯỢC CHỨ?  
16 VÀ BÂY GIỜ TÔI ĐÃ TẠO RA MỘT CÁI MỚI QUẬN. VÀ NÓ ĐÃ LẤY HÌNH  
17 DẠNG RẰNG TÔI DREW, ĐÃ NHÌN LOẠI SQUARE VÀ NÓ ĐÃ HÌNH THÀNH  
18 TẤT CẢ CÁC NHÓM KHỐI CENSUS TRONG VÙNG ĐÓ MÀ TÔI ĐƯỢC CHỌN,  
19 ĐÚNG? VÀ CÓ MỘT SỐ KHỐI CENSUS RẤT LỚN CÁC NHÓM TRÊN ĐÂY, VÌ  
20 SAO NÓ ĐƯỢC KÉO DÀI RẤT NHIỀU LÃNH THỔ Ở ĐÓ. VÀ, VẬY, PHƯƠNG  
21 TIỆN NGUỒN TÔI BẮT ĐẦU TỪ GÌ. VẬY TÔI LÀ BẮT ĐẦU TỪ MỌI THỨ,  
22 ĐÓ LÀ TẠI SAO NÓ NÓI "TẤT CẢ" NHƯNG NẾU TÔI MUỐN ĐẾN, ĐỂ CÀI  
23 ĐẶT, VẼ QUẬN KHÁC VÀ TÔI MUỐN BẮT ĐẦU VỚI HUYỆN CHỈ BA VÀ TÔI  
24 MUỐN ĐƯA VÀO MỘT HUYỆN MỚI, TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC. CHÚNG TÔI CÓ  
25 THỂ BẮT ĐẦU VỚI "TẤT CẢ" LẠI. CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐƯA NHỮNG ĐIỀU

08/21/2021



1 VÀO MỚI QUẬN MỘT CÁCH KHÁC BIỆT. HÃY XEM CHỈ LÀM CÁC KHỐI, VÀ  
2 CHỈ CHỌN CHÚNG. VÌ VẬY, BẠN CÓ THỂ XEM NHƯ TÔI BẮM VÀO A  
3 CENSUS BLOCK, NÓ SẼ CHỌN NÓ VÀ THÊM NÓ. BÂY GIỜ, CHÚNG TÔI  
4 KHÔNG TIẾT KIỆM QUẬN CUỐI CÙNG MÀ TÔI MƠ. VÌ VẬY, TÔI PHẢI CHO  
5 BẠN BIẾT CÁCH LÀM LÀM ĐIỀU ĐÓ. NHUNG HÃY ĐỀ - TÔI CHỈ HIỂU BẠN  
6 LÀM THẾ NÀO ĐỂ VẼ NÓ KHÁC BIỆT CÁC CÁCH. VÌ VẬY ĐÓ LÀ CÔNG CỤ  
7 HOÀN THIỆN HƠN. ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ HỢP LỆ. VÀ, VÌ VẬY, BẠN SẼ  
8 ĐƯỢC THƯỜNG THỨC CHƠI VỚI CÁC CÔNG CỤ NÀY. TÔI THỰC SỰ HY VỌNG  
9 BẠN ĐẾN VÀO BẢN ĐỒ NERDS. VÌ VẬY, TÔI KHÔNG VẼ, CÒN LẠI, BẮT  
10 CỨ LỚN NÀO ĐỦ. NHUNG LET'S STOP - HÃY DỪNG LẠI ĐÂY. CON ĐƯỜNG  
11 MÀ BẠN ĐANG ĐẾN NÓI, HEY, ĐÂY LÀ HUYỆN TÔI MUỐN LÀ BẰNG CÁCH  
12 NHẤP VÀO ĐÂY CHECK MARK TẠI ĐÂY. VÀ ĐÓ ĐANG ĐI ĐẾN, THỰC TẾ,  
13 NÓI, MÁT. VÀ NÓ NÓI VỚI TÔI, NGAY LẬP TỨC TÔI BẮT ĐẦU VỚI BẢN  
14 ĐỒ CỦA NĂM CÁC QUẬN ĐÃ ĐI, ĐANG ĐI ĐẾN, SAU ĐÓ, ĐƯỢC, THÍCH,  
15 ĐƯỢC, LÀNH, BÂY GIỜ BẠN ĐANG LÀM SÁU. NHUNG ĐIỀU NÀY ĐƯỢC. VÀ  
16 BÂY GIỜ NÓ ĐƯỢC TẠO MỚI HUYỆN CHO TÔI. NẾU BẠN ĐI LÀM QUẬN, NÓ  
17 SẼ BIẾT TẤT CẢ CÁC BẠN CÁC ĐIỂM DỮ LIỆU CHO QUẬN HIỆN TẠI VÀ  
18 NẾU BẠN ĐI ĐỀ DEMO, BẠN CÓ THỂ XEM TÔI ĐÃ CHỌN 2.444 NGƯỜI.  
19 VẬY DEMO NÀY QUẬN KHÔNG CẦN LỚN ĐẦY ĐỦ. BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU RÚT  
20 GỌN DÒNG ĐIỆN THOẠI BÀN. TÔI LOẠI THÍCH NHÌN VÀO CÁC DÒNG QUẬN  
21 ĐÃ CÓ TỒN TẠI, VÌ TRONG TÂM THỨC TÔI, BẠN CÓ THỂ MUỐN NGHĨ VỀ  
22 CÁCH THAY ĐỔI CHÚNG. NHUNG BẠN CÓ THỂ CŨNG CÓ - NẾU CHÚNG TÔI  
23 QUAY LẠI VÀ BẮT ĐẦU LẠI NÀY, CHÚNG TÔI CÓ THỂ THỰC HIỆN MỘT KẾ  
24 HOẠCH MỚI TỪ BẢN ĐỒ NGÂN HÀNG. VÀ ĐÓ THỰC SỰ TỐT LÀ TẤT CẢ  
25 ĐIỀU NÀY ĐƯỢC LƯU TRÊN TÀI KHOẢN CỦA BẠN, VÀ BẠN CÓ THỂ QUAY



1 LẠI VÀ LÀM VIỆC VÀO NÓ. NHƯNG BẠN CÓ THỂ LÀM TẤT CẢ CÙNG NHÂN  
2 VIÊN ĐÂY. NẾU BẠN MUỐN GỬI BẢN ĐỒ LÀ MỘT QUẬN, HOẶC MỘT CỘNG  
3 ĐỒNG TRÊN ĐÂY, THẬT TUYỆT VỜI. BẠN CÓ THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ. HOẶC,  
4 BẠN THỰC SỰ CÓ THỂ VẼ NĂM CÁC QUẬN. VẬY, RẤT NHANH CHÓNG, HÃY  
5 VẼ MỘT HUYỆN. VÀ BẠN CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TẾ.  
6 [CON GÁI] VỚI NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI CÓ KHÔ, NHƯNG HÃY LƯU Ý. ĐƯỢC  
7 CHỨ. LÊN ĐÂY, BẠN CÓ THỂ BẮM VÀO CHIA SẼ KẾ HOẠCH, ĐỂ CHIA SẼ  
8 VÀ NÓ NÓI MỘT BẢN SAO SẼ CÓ KẾ HOẠCH CỦA BẠN ĐƯỢC CHIA SẼ CHO  
9 NGƯỜI KHÁC. BÂY GIỜ, TÔI SẼ PHẢI ĐI VÀO VÀ XÓA - XÓA NÀY, VÌ  
10 KHÔNG AI BAO GIỜ NÊN CHIA SẼ NÓ. HOẶC BẠN CÓ THỂ NHẤP VÀO ĐĂNG  
11 KÝ. VÀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU NÓ KHÔNG MUỐN GỬI HÀNG VÌ TÔI QUẬN  
12 LÀ. [CON GÁI] - VÀ HÃY XEM BAO NHIÊU MỘT MESS IT IS. KHI BẠN  
13 BẮM VÀO LẬP KẾ HOẠCH, VÀ, LẠI, TÔI LÀM TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY  
14 VÌ LÝ DO, KHI BẠN NHẤP VÀO KẾ HOẠCH INTEGRITY, NÓ ĐANG NÓI  
15 BẠN, TÔI ĐÃ TẠO MỘT HUYỆN CHƯA ĐIỀU ĐÓ KHÔNG BAO GIỜ PHÙ HỢP  
16 VỚI LUẬT VÌ KHÔNG PHẢI TIẾP TỤC? ĐÚNG. [CON GÁI] NÓ SẼ NÓI,  
17 CÁI GÌ - TÔI CHỈ TẠO MỘT QUẬN, VÀ TÔI CẦN TẠO NĂM. VẬY NÓ LÀ  
18 ĐI NÓI CÓ RẤT NHIỀU CÁC KHU VỰC MÀ BẠN CHƯA HỎI ĐẾN CÁC QUẬN  
19 CÓ. VÀ VẬY TÌM KIẾM CHO BẠN. NGUYÊN NHÂN TÔI HIỂU BẠN ĐÂY LÀ  
20 VÌ THỰC SỰ CÓ THỂ HỮU ÍCH, ĐẶC BIỆT KHI BẠN ĐANG LÀM VIỆC VỚI  
21 DIỆN TÍCH LỚN NHƯ A QUỐC GIA, CÓ THỂ RẤT DỄ DÀNG MISS CERTAIN  
22 BLOCKS. VẬY, TRƯỚC BẠN HOÀN TẤT KẾ HOẠCH CỦA BẠN, NẾU BẠN LÀ  
23 VẼ NĂM QUẬN, BẠN LÀM MUỐN ÍT NHẤT NHẤP VÀO NĂM, TÌM CÁC KHU  
24 VỰC CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TRƯỚC KHI BẠN GỬI, VÌ VẬY BẠN CÓ THỂ GỬI  
25 ĐÓ LÀ HỢP PHÁP PHÙ HỢP. ĐÂY LÀ MỘT CÔNG CỤ ĐÃ HOÀN THÀNH. LẠI,



1 THE LỜI KHUYÊN RẤT HỮU ÍCH. SỰ GIÚP ĐỠ LÀ RẤT, RẤT TỐT. ĐÂY  
2 LÀ, NẾU BẠN SỬ DỤNG CÔNG CỤ NÀY, TRONG QUÁ KHỨ, SỰ TRỢ GIÚP  
3 ĐƯỢC CẢI THIẾN. VÌ THẾ ĐIỀU ĐÓ LÀ HỌ SẼ LÀM HƯỚNG DẪN BẠN ĐẾN.  
4 VÀ DĨ NHIÊN, CHÚNG TÔI HÂN HẠNH ĐƯỢC GIÚP ĐỠ BẠN NHƯ BẠN ĐANG  
5 SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ NÀY. TÔI THƯỜNG NÓI, BẠN BIẾT, HÃY BẮT ĐẦU  
6 BẮT MÍ DỄ DÀNG. THÍCH HUYỆN R. VÀ NẾU BẠN SN SÀNG ĐỂ GIỮ GỬI  
7 BẢN ĐỒ VÀ BẠN MUỐN GỬI NHIỀU BẢN ĐỒ, CÓ THỂ BẮT ĐẦU BẰNG CÁCH  
8 GỬI MỘT CỘNG ĐỒNG QUAN TÂM ĐẾN QUẬN R. VÀ VẬY, BẠN BIẾT, NẾU  
9 MỘT TUẦN MỚI, MỘT LẦN CHÚNG TÔI CÓ CUỐI CÙNG HOẶC CALIFORNIA  
10 CHÍNH THỨC XÓA DỮ LIỆU, SAU ĐÓ CÓ THỂ CHƠI VỚI NHỮNG NÂNG CAO  
11 HƠN CÔNG CỤ, MỘT LẦN CHÚNG TÔI CÓ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ DỮ LIỆU  
12 CUỐI CÙNG TRONG NÓ VÌ VẬY BẠN CÓ THỂ THỰC TẾ VẼ TẤT CẢ NĂM CÁC  
13 QUẬN. VÌ VẬY, TÔI SẼ TẠM DỪNG Ở ĐÂY ĐỂ LẤY CÂU HỎI NHUNG TÔI  
14 SẼ NÓI, BẠN RẤT MAY MẮN ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ THẬT TUYỆT VỜI NHÂN VIÊN  
15 CHO QUỐC GIA CỦA BẠN CÓ CÙNG NHAU CÙNG MỘT TRANG WEB TUYỆT  
16 VỜI, VÀ MỘT SỐ LOẠI CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ ĐIỀU ĐÓ SẼ GIAO LƯU  
17 CÔNG CHÚNG ĐẾN THỰC SỰ KÉO DỠ QUÁ TRÌNH NÀY.

18

19 **ANNA GUILLES:** CẢM ƠN CÁC BẠN KRISTEN ĐỂ BIẾT CHI TIẾT HƯỚNG  
20 DẪN. TÔI HY VỌNG ĐÃ TÌM THẤY RẤT HỮU ÍCH. ĐÂY LÀ CÂU HỎI & ĐÁP  
21 CỘNG HOẶC CỘNG BÌNH LUẬN CHO THEO DÕI NHỮNG AI CÓ CÂU HỎI VỀ  
22 CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ MÀ KRISTEN CHỈ ĐƯỢC TRÌNH BÀY. VÌ ĐÂY LÀ  
23 MỘT CUỘC HỌP HYBRID, CHÚNG TÔI ĐANG ĐI ĐỂ BẮT ĐẦU VỚI THÀNH  
24 VIÊN ĐỐI TƯỢNG ĐANG CHẠY TRONG QUA ZOOM. NẾU BẠN CÓ CÂU HỎI VÀ  
25 BẠN ĐANG XEM QUA ZOOM NHÉ CÁC BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG TAY



1 RAISED ĐỂ NGƯỜI ĐIỀU CHỈNH BIẾT BẠN MUỐN NÓI HAY NẾU BẠN ĐANG  
2 GỌI TRONG PRESS STAR NINE. AL, TẠI ĐIỂM NÀY, CHÚNG TÔI CÓ BẤT  
3 KỲ CÂU HỎI NÀO TỪ ĐÓ XEM TRÊN ZOOM?

4

5 **NGƯỜI ĐIỀU CHỈNH:** CÓ. CHÚNG TÔI CÓ VEDA FLOREZ. VEDA, CHÚNG  
6 TÔI SẼ KHUYẾN MÃI BẠN CÓ THỂ Ở ĐIỂM NÀO DỪNG LẠI VÀ BẠN SẼ CÓ  
7 TÙY CHỌN CHIA SẼ VIDEO.

8

9 **VEDA FLOREZ:** BUỔI SÁNG TỐT. ĐIỀU NÀY LÀ TUYỆT VỜI BÀI THUYẾT  
10 TRÌNH. CẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU. VÀ TÔI CHỈ MUỐN HỎI, CHO MỘT ÍT  
11 RẤT ÍT XÁC NHẬN, TÔI ĐANG TRÊN AD-HOC BAN ĐIỀU CHỈNH, VÀ TÔI  
12 LƯU Ý RẰNG BẠN ĐÃ THAM KHẢO CHO NGƯỜI BỎ CHỌN, 18 TUỔI, HOẶC  
13 CŨ HƠN, NGƯỜI VOTERS VÀ TÔI MUỐN HẸN HÒ XÁC NHẬN CHO CÔNG  
14 CHÚNG CHUNG, RẰNG DỰ ÁN ĐỔI MỚI CỦA CHÚNG TÔI LÀ DỰA TRÊN TỔNG  
15 DÂN SỐ? HOẶC DỰA BỐC THĂM TRÊN 18 TUỔI HAY LỚN HƠN? VÀ CÂU HỎI  
16 THỨ HAI CỦA TÔI LÀ - VÀ TÔI ĐANG XEM TRÊN TẾ BÀO CỦA TÔI ĐIỆN  
17 THOẠI, LÀM CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ CÓ KHẢ NĂNG KHOAN XUỐNG ĐỂ SỬ  
18 DỤNG TÊN ĐƯỜNG? VÌ NHIỀU NGƯỜI SẼ XÁC ĐỊNH NHU CẦU SINH VẬT  
19 BỞI ĐƯỜNG PHỐ. VÀ SAU ĐÓ, CUỐI CÙNG, TÔI LÀ WONDERING, MÀ CÔNG  
20 CỤ LẬP BẢN ĐỒ CHÚC BẠN XEM XÉT DỄ DÀNG HƠN CÔNG CHÚNG CHUNG ĐỂ  
21 SỬ DỤNG TRONG SẼ CÓ - VÀ LÀ CÓ CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ KHÁC SẼ CÓ  
22 HẤP DẪN HƠN KHI KHOAN XUỐNG ĐỂ RẤT CỤ THỂ CHI TIẾT? VÀ CẢM ƠN  
23 BẠN RẤT NHIỀU.

24



1       **KRISTEN PARKS:** CẢM ON CÁC BẠN CÂU HỎI. TÔI KHÔNG CHẮC CHẮN LÀ  
2 TÔI NGHE TOÀN BỘ ĐIỀU ĐÓ, NHƯNG XÁC ĐỊNH CÔNG CỤ DỄ DÀNG NHẤT  
3 HÃY SỬ DỤNG, TÔI CHẮC CHẮN BẮT ĐẦU VỚI QUẬN R. CÓ LÝ DO TẠI  
4 SAO TRÊN VẼ BẢN ĐỒ, BẠN NHẬP VÀO ĐÓ LÀ CÁI ĐẦU TIÊN TẠI ĐÚNG  
5 ĐẦU. ĐÓ LÀ NGƯỜI DỄ DÀNG NHẤT SỬ DỤNG. VÌ VẬY CHO CÔNG CHÚNG  
6 CHÚNG, NHIỀU NGƯỜI SẼ CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ NÀY PRETTY  
7 DỄ DÀNG. VÀ BẠN THỰC SỰ CÓ THỂ SỬ DỤNG NÓ ĐỂ VẼ TẤT CẢ NĂM  
8 QUẬN. TÔI ĐÃ HÀNH CHÍNH CHỈ LÀ CỘNG ĐỒNG MỘT, NHƯNG KHI BẠN MỞ  
9 NÓ, BẠN CÓ LỰA CHỌN NHẬP VÀO TẠO NĂM QUẬN. CÔNG CỤ NÂNG CAO  
10 HƠN LÀ TRỰC TIẾP DƯỚI ĐÂY. MAPTITUDE TRỰC TUYẾN. NÓ NÓI Ở ĐÂY  
11 "NÂNG CAO CÔNG CỤ ". YEAH, ĐÂY LÀ CHÍNH XÁC - BẠN BIẾT, ĐÂY LÀ  
12 CÙNG CÔNG CỤ RẰNG CHÚNG TÔI LÀ CÁC NHÀ ĐẠO ĐỨC ĐANG SỬ DỤNG ĐỂ  
13 TẠO BẢN ĐỒ. VẬY, BẠN BIẾT, CHO TẤT CẢ TIẾP CẬN CÔNG CỘNG,  
14 CHÚNG TÔI ĐANG TẶNG BẠN CÁC CÔNG CỤ CÙNG CHÚNG TÔI SỬ DỤNG  
15 CHÚNG TA. VÀ ĐIỀU NÀY MẤT THỜI GIAN ĐỂ HỌC CÁCH DÙNG. VÌ VẬY,  
16 HÃY BẮT ĐẦU NGAY LẬP TỨC VỚI CÔNG CỤ ĐƠN GIẢN.

17

18       **ANNA GUILLES:** VEDA, TÔI TIN CHÚNG TÔI CÓ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ÂM  
19 THANH Ở ĐÂY TRONG VÔ ĐỊCH, VẬY NẾU CÓ PHẦN ĐẦU TIÊN CHO CÂU  
20 HỎI CỦA BẠN, TÔI TIN CHÚNG TÔI KHÔNG NGHE ĐÓ. NẾU NHƯ BẠN MUỐN  
21 HỎI MỌI CÁC CÂU HỎI SAU ĐÓ CHÚNG TÔI KHÔNG TRẢ LỜI.

22

23       **VEDA FLOREZ:** RẤT CẢM ON CÁC BẠN NHIỀU. NGAY LẬP TỨC TÔI ĐÃ  
24 TRÊN TẾ BÀO CỦA TÔI ĐIỆN THOẠI NÓ CÓ THỂ KHÓ KHĂN NGHE. TÔI  
25 CHỈ MUỐN XÁC NHẬN DÀNH CHO CÔNG CHÚNG CỦA CHÚNG TÔI DỰ ĐOÁN



1 DỰA TRÊN TỔNG DÂN SỐ HOẶC DỰA TRÊN 18 NĂM HOẶC NGƯỜI BỎ CUỘC  
2 CŨ.

3

4 **KRISTEN PARKS:** CÂU HỎI TỐT. DỰ ĐOÁN DỰA TRÊN TỔNG DÂN SỐ LÀ  
5 MỌI NGƯỜI ĐANG Ở TRONG NƯỚC, KHÔNG VẤN ĐỀ TUỔI CỦA HỌ, HOẶC  
6 CỦA HỌ TÌNH TRẠNG DI TRÚ. MỖI NGƯỜI BẮT BUỘC PHẢI ĐƯỢC ĐẾM BỞI  
7 CẤU TRÚC HOA KỲ, VÀ ĐÓ LÀ CÁC THÀNH VIÊN MÀ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG.  
8 VẬY KHI CHÚNG TÔI NÓI CHUYỆN VỀ BAO NHIÊU NGƯỜI, LÝ TƯỞNG,  
9 CHÚNG TÔI MUỐN CÓ Ở MỖI HUYỆN ĐÁP ỨNG DÂN SỐ YÊU CẦU CHẤT  
10 LƯỢNG, CHÚNG TÔI LÀ NÓI VỀ MỌI NGƯỜI. LÝ DO BẠN NÓI VỚI TÔI  
11 CHO BẠN BIẾT DỮ LIỆU VỀ CÔNG DÂN BẦU CỬ DÂN SỐ TUỔI LÀ VÌ ĐÓ  
12 LÀ CÁCH CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐẢM BẢO TUÂN THỦ HÀNH ĐỘNG QUYỀN BỎ  
13 LỖ. VÌ ĐẠO LUẬT VỀ QUYỀN BẦU CỬ ĐƯỢC CHỨNG MINH VỚI CÁC BẦU CỬ  
14 LỚP ĐƯỢC BẢO VỆ. VÌ VẬY, CÓ LÝ DO TẠI SAO CHÚNG TÔI HIỆN THỊ  
15 DỮ LIỆU ĐÓ. NHƯNG CUỐI CÙNG, XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM GÌ BẤT BÌNH ĐNG  
16 DÂN SỐ LÀ VẬY TỔNG DÂN SỐ. VẬY, CẢM ƠN BẠN.

17

18 **NGƯỜI ĐIỀU CHỈNH:** CHÚNG TÔI CÓ CÁI KHÁC LOA. CHÚNG TÔI CÓ -  
19 TÔI XIN LỖI - TÔI MẤT TÊN CHO MỘT GIẤY. ÔNG. SCOTT MARIN  
20 COUNTY COLLIN. XIN VUI LÒNG BỎ LỖ VÀ BẠN CÓ TÙY CHỌN CHIA SẺ  
21 VIDEO. TẤT CẢ ĐÚNG. NÓ GIỐNG NHƯ ÔNG. SCOT MCCALL TÔI BIẾT BỊ  
22 MẤT BÀN TAY ANH. VÌ VẬY, ÔNG CÓ THỂ KHÔNG CÒN CÓ MỘT CÂU HỎI.  
23 CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ BỔ SUNG LOA TRONG XẾP HÀNG.

24



1     **ANNA GUILLES:** CẢM ON AL. CÓ BẤT KỲ THÀNH VIÊN NÀO TRONG  
2     CHAMBER ĐÂY HÔM NAY NHỮNG AI CÓ NHỮNG CÂU HỎI MÀ BẠN MUỐN XÁC  
3     NHẬN BẬT. NẾU BẠN MUỐN THÍCH TIẾP CẬN PODIUM, CÁCH ĐÓ  
4     MICROPHONE CÓ THỂ NHẤP VÀO LÊN ÂM THANH CỦA BẠN ĐỂ ĐÓN TUNING  
5     TRONG TRÊN ZOOM. ĐƯỢC CHỨ. CHÚNG TÔI SẼ LÀM HẾT SỨC.

6

7     **NGƯỜI NÓI:** TẤT CẢ ĐÚNG. VẬY, TÔI CÂU HỎI ĐẦU TIÊN GIAO DỊCH  
8     VỚI - WELL, LỊCH SỬ, TẠI MARIN QUẬN, DÒNG PARCEL ĐÃ ĐƯỢC ĐƯỢC  
9     SỬ DỤNG ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁM SÁT CÁC DÒNG HUYỆN VÀ TRONG CÁC BỘ  
10    PHẬN CỦA CUỐI CÙNG DUY NHẤT NHẤT MIỀN TÂY GẦN ĐÂY VÀ NHÀ Ở CÁC  
11    DÒNG CENSUS CÓ GIÁ TRỊ KHÔNG LINE UP VỚI KHỐI LÀ GÌ KHẢ NĂNG  
12    CHIA SẼ KHỐI CENSUS CHO CÁC VÙNG NÓ VÀ NẾU LÀ THÀNH VIÊN CỦA  
13    CÔNG CHÚNG ƯU ĐÃI ĐỂ SPLIT CENSUS BLOCKS ĐỐI VỚI CÁC QUẬN HỌ  
14    LÀM THẾ NÀO GIAO TIẾP VẬY?

15

16    **KRISTEN PARKS:** CÂU HỎI TỐT. NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TÔI PHẢI NÓI  
17    KHỐI CENSUS. LÝ TƯỞNG, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯỢC. NHƯNG TRONG  
18    TRƯỜNG HỢP RẰNG CHÚNG TÔI LÀM, NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI THỰC SỰ LÀM  
19    LÀ CHÚNG TÔI THỰC TẾ NHÌN MỘT VỆ TINH HÌNH ẢNH VÀ CHÚNG TÔI  
20    ĐẾM LÒ XO CÔNG CỤ CỦA CÁC TÒA NHÀ, VẬY CHÚNG TÔI MONG BẠN  
21    BIẾT, SÁCH NÀY NHƯ MỘT NGÔI NHÀ TRONG GIA ĐÌNH DUY NHẤT VÀ  
22    CHÚNG TÔI CÓ THỂ DỰ TOÁN X SỐ NGƯỜI SỐNG Ở ĐÂY. VẬY CHÚNG TÔI  
23    VÔ CÙNG KHÔNG MUỐN LÀM ĐIỀU ĐÓ CHƯA TỪNG CÓ, BẠN BIẾT RẤT RẤT,  
24    RẤT QUAN TRỌNG. CÓ TÌNH HÌNH, TÔI SUY NGHĨ VỀ MỘT VÍ DỤ TỪ  
25    CỘNG ĐỒNG KHÁC, Ở ĐÂY LÀ MỘT KHỐI CENSUS CÓ LỚN HILL VÀ Ở ĐẦU





1 HILL, CÓ RẤT NHIỀU NHÀ Ở. VÀ TẠI ĐÁP ÁN CỦA HILL, CÓ NHỮNG NHÀ  
2 KHÁC, VÀ KHÓA HỌC CÓ RẤT RẤT, CÁC ĐẶC ĐIỂM RẤT KHÁC BIỆT CỦA  
3 CÁC DÂN CƯ. VẬY HỌ ĐÃ CHẾT MUỐN PHÉP THÌ KHỎI. DO ĐÓ, NÓ CÓ  
4 THỂ VÀ CHÚNG TÔI CÓ KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC NHƯ VẬY. NẾU MỘT THÀNH  
5 VIÊN CỦA CÔNG CỘNG ĐẾN MANG LẠI SỰ CHÚ Ý CỦA CHÚNG TÔI, A CÁCH  
6 TUYỆT VỜI ĐỂ LÀM LÀ ĐẾN ĐƠN GIẢN GỬI E-MAIL CỦA BẠN, GỬI AN E-  
7 MAIL, TẠI ĐÂY, QUA TRANG LIÊN LẠC. BẠN CÓ THỂ GỬI Ở ĐÓ. BẠN CÓ  
8 THỂ E-MAIL REDISTRICTING @ MARIN COUNTY.ORG, HOẶC BẠN CÓ THỂ  
9 GỌI ĐIỆN THOẠI ĐẾN QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VĂN PHÒNG.  
10 NHƯNG, ĐIỀU QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CŨNG LƯU Ý RẰNG, BẢN VẼ LÀ  
11 KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH DUY NHẤT CÔNG CHÚNG CÓ THỂ THAM GIA QUÁ  
12 TRÌNH NÀY. NÓ CỰC KỲ CÓ GIÁ TRỊ CHO BẠN ĐẾN, CŨNG ĐƯỢC, GỬI  
13 BÀI VIẾT KHẮC PHỤC HOẶC THAM DỰ HỌP VÀ CÔNG BỐ NHẬN XÉT, VÌ  
14 VẬY CHÚNG TÔI CÓ THỂ NGHE TỪ MỌI NGƯỜI.

15

16 **NGƯỜI NÓI:** TẤT CẢ ĐÚNG. LẦN TIẾP THEO CỦA TÔI CÂU HỎI - TÔI  
17 XÁC NHẬN RẰNG QUỐC GIA VÀ NDC ĐÃ CUNG CẤP MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN  
18 CHO CÔNG KHAI ĐỂ GỬI BẢN ĐỒ - Ở ĐÓ CÓ NHỮNG NỀN TẢNG KHÁC  
19 NGOÀI RA BAO GỒM CÁC BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG QUẬN CHO QGIS,  
20 NẾU LÀ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG CHÚNG CÓ THỂ SỬ DỤNG MỘT TRONG  
21 NHỮNG ĐÓ NỀN TẢNG ĐỂ TẠO BẢN ĐỒ CÁCH LÀM HỌ TRUYỀN THÔNG ĐIỀU  
22 ĐÓ VỚI NDC?

23

24 **DAMON TỰ TIN:** NẾU BẠN LÀ SỬ DỤNG NỀN TẢNG KHÁC ĐỂ TẠO MỘT BẢN  
25 ĐỒ, TÔI LUÔN NÓI Ở ĐÂY TRONG KHU VỰC BAY SAU LÀ CÔNG NGHỆ TIẾT



1 KIỆM TẠI ĐÂY VÀ BẠN CÓ THỂ CHIA SẼ ĐIỀU ĐÓ VỚI CHÚNG TÔI LÝ  
2 TƯỜNG, QUA E-MAIL, NGAY CẢ NẾU BẠN GỬI A - BẠN BIẾT, ESRI  
3 FILES, CHÚNG TÔI CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC CÁCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐÓ.  
4 CHẮC CHẮN RỒI. VÀ ĐỪNG NGẠI NGẠI NẾU BẠN MUỐN, TÔI CÓ THỂ CHO  
5 BẠN CỦA TÔI THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ BẠN CÓ THỂ GIAO TIẾP TRỰC  
6 TIẾP VỚI TÔI.

7

8 **LOA:** VÀ, CUỐI CÙNG, TỪ MỘT BẢN ĐỒ ĐẾN MỘT BẢN ĐỒ KHÁC, TÔI  
9 CHỈ CÓ CÂU HỎI TRÊN BẢN ĐỒ ĐÓ ĐƯỢC TẢI TRONG BẢN ĐỒ CÔNG CỤ.  
10 NÀY LÀ 2016-20 - HOẶC DỰ ĐOÁN 5 NĂM 2019?

11

12 **KRISTEN PARKS:** ĐÚNG.

13

14 **NGƯỜI NÓI:** VÀ TÔI BIẾT CÁC BẢNG TÌNH TRẠNG PHÂN TÍCH NHƯ VẬY  
15 ĐẾN MỨC KHỐI NHƯNG HỌ ĐÃ KHÔNG XUẤT BẢN NÓ CHO 2020 CÁC VỊ TRÍ  
16 ĐỊA LÝ CỦA CENSUS VÀ I BIẾT HỌ ĐÃ XUẤT BẢN NÓ CHO KHỐI NĂM  
17 2010 VÀ CÂU HỎI CỦA TÔI LÀ, CHỈ CENSUS BUREAU CÁC NHÀ XUẤT BẢN  
18 TRÊN CẤP KHỐI, CHÚNG TÔI ĐÃ CHIA SẼ VỚI MỨC KHỐI NĂM 2020 CHO  
19 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ NĂM 2010 BỊ KHUYẾN KHÍCH  
20 CENSUS SỬ DỤNG TÌNH TRẠNG CÔNG THỨC BẢNG?

21

22 **KRISTEN PARKS:** TÔI SẼ CÓ ĐỀ LẠI CHO BẠN TRÊN ĐÓ. TÔI TIN  
23 CHÚNG TÔI KHÔNG PHÂN BIỆT VÀO NĂM 2010 NHƯNG SỬ DỤNG NĂM DỰ  
24 ĐOÁN NĂM RẰNG BẠN LÀ ĐỀ CẬP ĐẾN.

25



1     **NGƯỜI NÓI:** ĐƯỢC. CẢM ON RẤT NHIỀU.

2

3     **KRISTEN PARKS:** CẢM ON CÁC BẠN.

4

5     **ANNA GUILLES:** CHÚNG TÔI CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI BỔ SUNG HAY BÌNH  
6     LUẬN? TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, TÔI SẼ XỬ LÝ QUAY LẠI DAN CHO MỘT  
7     SỐ ĐÓNG CỬA NHẬN XÉT.

8

9     **DAN EILERMAN:** CHÀO, CẢM ON BẠN ANNA VÀ CẢM ON CÁC BẠN ĐẾN VỚI  
10    THÀNH VIÊN CỦA CÔNG CHÚNG. CHÚNG TÔI THỰC SỰ CHẤP NHẬN TẤT CẢ  
11    NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐAU VÀO. VÀ, LẠI, NÓ LÀ SÓM TRONG QUÁ TRÌNH.  
12    CHÚNG TÔI CHỈ MUỐN ĐỂ ĐẢM BẢO CHÚNG TÔI CUNG CẤP AN TỒNG QUAN  
13    VỀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA CÔNG CỘNG, LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ĐIỀU MỚI  
14    NÀY CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN DÀNH CHO NHỮNG AI LÀ AI TIẾT KIỆM CÔNG  
15    NGHỆ. TÔI LÀM KHUYẾN CÁO, TÔI NGHĨ, NHƯ KRISTEN ĐÃ CÓ Ý KIẾN,  
16    QUẬN R. ĐÓ RẤT NHIỀU TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NỀN TẢNG VÀ CHO NHỮNG  
17    AI LÀ AI QUAN TÂM ĐẾN CÔNG NGHỆ, ĐÓ HÃY CỐ GẮNG LÀ NGƯỜI  
18    KHUYẾN NGHỊ. NHƯNG ĐỐI VỚI NHỮNG AI THỰC SỰ MUỐN SỐNG VÀO, NHƯ  
19    KRISTEN ĐÃ NÓI CHUYỆN GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH MAPTITUDE LÀ  
20    RIÊNG TƯƠNG. VÀ NẾU BẠN MUỐN DÀNH THỜI GIAN ĐỂ HỌC CÁCH LÀM SỬ  
21    DỤNG NÓ, ĐÓ LÀ MỘT LỰA CHỌN, NHƯ ỒN. TÔI LÀM, CHỈ CŨNG MUỐN  
22    HIỂU RÕ RẰNG CHÚNG TÔI ĐÃ NÓI, ĐÂY LÀ TÙY CHỌN CHO THÀNH VIÊN  
23    CỦA CÔNG CHÚNG, THE CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ TRỰC TUYẾN KHÔNG PHẢI  
24    LÀ CHỈ CÓ CÁCH ĐỂ BẠN GỬI THÔNG TIN VÀ Ý KIẾN CỦA BẠN. VÌ VẬY  
25    BẠN CHỈ CÓ THỂ GỬI THƯ, GỬI MỘT E-MAIL, NẾU BẠN THÍCH MUỐN NÓI



1 CẤP CAO CHÚNG TÔI ĐANG CHẤP NHẬN Ý KIẾN CÔNG CỘNG TRONG BẤT KỲ  
2 HÌNH THỨC VÌ CHÚNG TÔI QUAN TÂM TRONG VIỆC ĐỊNH NGHĨA CÁC CỘNG  
3 ĐỒNG LÃI SUẤT LÀ. TÔI CŨNG MUỐN Ý NGHĨA CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ BẤT CỨ  
4 THÀNH VIÊN CỦA CỔ VẤN AD-HOC CỦA CHÚNG TÔI ỦY BAN THAM DỰ HOẶC  
5 GỬI Ý KIẾN NGAY HÔM NAY, VẬY BAN ĐÃ TẠO HAY ĐÃ CÓ NHÂN VIÊN  
6 ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐỂ TẠO AN BAN TƯ VẤN AD-HOC ĐẾN ĐẢM BẢO RẰNG  
7 CHÚNG TÔI LÀ NHÂN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI  
8 ĐANG LÀM VIỆC VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TƯ VẤN CÁCH  
9 THỨC TIẾN HÀNH THÔNG QUA QUÁ TRÌNH NÀY ĐẢM BẢO CHÚNG TÔI ĐANG  
10 THỰC HIỆN TƯƠNG LAI TƯƠNG LAI, VÀ CHÚNG TÔI ĐANG MONG MUỐN HÃY  
11 THEO DÕI LÊN LỜI TƯ VẤN ĐÓ. CHÚNG TÔI LÀM GỢI Ý ĐỀ TIẾP TỤC  
12 DỊCH MỌI THỨ VÀO TIẾNG SPANISH VÀ TIẾNG VIỆT CHO BẤT CỨ, SẮP  
13 XẾP, TÀI LIỆU CÔNG CỘNG. VÀ TÔI CHỈ MUỐN NGHE, CŨNG ĐƯỢC, KIỂM  
14 TRA RA WWW.REDISTRICTMARIN.ORG. CÓ MỘT SỐ LƯỢNG THÔNG TIN TRÊN  
15 TRANG WEB ĐÓ. LIÊN KẾT VỚI CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ CÔNG KHAI MÀ  
16 CHÚNG TÔI ĐÃ NÓI VỀ. LIÊN KẾT VỚI CÁC CÔNG CỤ LÀM BẢN ĐỒ GIẤY  
17 MÀ BẠN CÓ THỂ TẢI XUỐNG, NẾU ĐÓ LÀ CỦA BẠN ĐẠI SỐ ƯU ĐÃI.  
18 NHƯNG ĐIỀU NÀY THỰC SỰ ỦY BAN CÔNG THỨC PHẦN TRÌNH BÀY CỦA  
19 CHÚNG TÔI HÔM NAY. NÓ CÓ Ý KIẾN ĐỀ CHO BẠN AN TỔNG QUAN, LẠI  
20 NÓ SÓM TRONG QUÁ TRÌNH. CHÚNG TÔI ĐANG MONG ĐỢI TẠI ÍT NHẤT  
21 BỐN NGHE CÔNG CỘNG BẮT ĐẦU VÀO THÁNG 10 TRƯỚC CHÚNG TÔI THỰC  
22 SỰ PHẢI ADOPT A MAP, HOẶC CHÚNG TÔI TRÌNH BÀY VỚI HỘI ĐỒNG CỦA  
23 CHÚNG TÔI NHÂN VIÊN GIÁM SÁT KHÔNG GÌ HƠN NGÀY 15 THÁNG 12. ĐỂ  
24 TÔI CHỈ LÀM CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG CÓ GÌ NỮA LÀ TÔI MUỐN HẸN GẶP  
25 TRƯỚC CHÚNG TÔI GẦN. LẠI, BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN CẬP NHẬT



1 E-MAIL TRÊN CỦA CHÚNG TÔI TRANG WEB VÀ CHÚNG TÔI ĐANG CHỖNG  
2 THẮM VÀO LÚC NÀY CÔNG THỨC ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TÔI NGHE CÔNG  
3 CỘNG VỚI HỘI ĐỒNG NHÂN VIÊN GIÁM SÁT SẼ BẮT NGÀY 12 THÁNG 10  
4 NGẮN HẠN SAU DỮ LIỆU CHÍNH THỨC ĐƯỢC LIÊN QUAN BỞI NHÀ NƯỚC  
5 NƠI HỌ LÀM HỌ ĐIỀU CHỈNH, BAO GỒM CHO SAN QUENTIN. CÓ GÌ KHÁC  
6 TỪ CÁC PANELIST CỦA CHÚNG TÔI MÀ CHÚNG TÔI MUỐN ĐỀ BIỂU TƯỢNG  
7 TRƯỚC KHI CHÚNG TÔI KẾT THÚC PHẦN HÌNH THỨC CỦA NGHE VÀ CHUYỂN  
8 TIẾP VÀO BẤT KỲ TRANG WEB NÀO HỖ TRỢ CÁC THÀNH VIÊN CỦA CÔNG  
9 CHÚNG CÓ THỂ YÊU CẦU? KHÔNG? ĐƯỢC CHỨ. WELL, LẠI, CẢM ON CÁC  
10 BẠN RẤT NHIỀU NHIỀU. VẬY, TẠI ĐIỂM NÀY, CHÚNG TÔI LÀ CHÂN  
11 THÀNH CẢM ON MỌI NGƯỜI, VỀ A THỨ BẢY SÁNG THỨ BẢY, AI ĐÃ THAM  
12 GIA TRÊN ZOOM, TỪ XA, ĐỀ KIỂM TRA. TRÂN TRỌNG BẠN ĐÃ THƯỜNG  
13 THỨC VÀ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU THÔNG TIN VỚI CÚP SÁNG THỨ 7 CỦA BẠN  
14 CÀ PHÊ. ĐẾN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN. VÀ  
15 ĐIỀU NÀY SẼ KẾT THÚC CÔNG ZOOM CỦA HỘI THẢO THÔNG TIN HÔM NAY.  
16 VÀ CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ BẤT KỲ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG CHÚNG  
17 MUỐN MỘT SỐ BÀN TAY VỀ HỖ TRỢ. CẢM TẠ BẠN RẤT NHIỀU VÀ HÃY  
18 THƯỜNG THỨC KHỞI HÀNH CUỐI TUẦN CỦA BẠN.  
19



*Broadcasting Government*